
รายงานการประชุม 
คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ สังกัดอบจ.พิษณุโลก 

ครั้งที่ 13/๒๕๖๔ 
วันอังคารที่ 31 สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. 

ณ  ห้องประชุมสุพรรณกัลยา อาคาร ๑ ชั้น ๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 
********************************* 

ผู้มาประชุม 
๑. นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 
๒. ว่าที่ ร.ต.อิทธิพล บุบผะศิริ  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก (ผ่านระบบZoom) 
๓. นายธวัชชัย พ่ึงสมบัติ   รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 
๔. นายสุชาติ อินทับทิม   ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก  
๕. ว่าที่ ร.ต.วีรภัทร จีนด้วง   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 
๖. นางสีไพร โกธรรม   ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 
๗. นายอำนวย ตาวงค์   รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 
๘. นางอรัญญา เนตรผสม   หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
๙. นายบัญชา พินิจอุปพันธ์  ผู้อำนวยการกองช่าง 
๑๐.  นายวีรวัฒน์ ปานแสง   เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
๑๑.  นายอณุรัตน์ แก้วทองคำ  ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ ฯ  
๑๒.  นางสุวิมล เจริญพร   ผู้อำนวยการกองคลัง 
๑๓.  นายสมบุญ บุญญเศรษฐโชติ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 
๑๔.  นายสนธยา จิตต์รำพึง   ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข 
๑๕.  นางวรางคณา จุลวรสกุลชัย ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน 
๑๖.  นายยศ ชาติรังสรรค์   ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
๑๗.  นางสิริวรรณ บูรณสิงห์   ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
๑๘.  นายวินัย ศรีวงษา   ผอ.รร.บางกลางท่าวพิทยาคม (ผ่านระบบZoom) 
๑๙.  นายอโณทัย บัวขัน   ผอ.รร.ศรีอินทราทิตย์พิทยาคม  
๒๐.  ส.อ.ชูศักดิ์ เพชรกระจ่าง  รก.ผอ.รร.กีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 
๒๑.  นางนนทสรวง ภู่หริย์วงศ์สุข หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
๒๒.  น.ส.สิริพร นันท์ตา   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัด ฯ 
๒๓.  นายชมภู จันทร์เชื้อ    หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ สำนักปลัด ฯ (ผ่านระบบZoom) 
๒๔.  น.ส.ชนนิกานต์ สิทธิวงศ ์  หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา ฯ สำนักงานเลขานุการ ฯ (ผ่านระบบZoom) 
๒๕.  นางพนม ชาติสุนทร   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานเลขานุการ ฯ (ผ่านระบบZoom) 
๒๖.  นางนฤมล พรดิลกธรรม  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปกองยุทธศาสตร์ ฯ (ผ่านระบบZoom) 
๒๗.  นายวิชิต สุขสินธารานนท์   หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงานกองยุทธศาสตร์ ฯ (ผ่านระบบZoom) 
๒๘.  นายทัศนัย สิงห์โตทอง     หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ กองยุทธศาสตร์ ฯ (ผ่านระบบZoom) 
๒๙.  น.ส.ใกล้รุ่ง ยิ้มศิลป์   หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์ ฯ (ผ่านระบบZoom) 
๓๐.  น.ส.จำรัส เขาด ี    หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี กองคลัง (ผ่านระบบZoom) 
๓๑.  นางกานต์จิรา ชูเถื่อน    หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง (ผ่านระบบZoom) 
๓๒.  นางศรีวรรณ ประพฤติธรรม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน รก.หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 

     กองคลัง (ผ่านระบบZoom) 
๓๓.  นายณัฐวุฒิ ศรีมงคล    หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง (ผ่านระบบZoom) 
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๓๔.  นายทรงศักดิ์ อารีย์พัฒนไพบูลย์  หัวหน้าฝ่ายการโยธา กองช่าง (ผ่านระบบ Zoom) 
๓๕.  นายสุรัตน์ ลิมานนท์ดำรง   หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง กองช่าง (ผ่านระบบ Zoom) 
๓๖.  นายเสกสรร กุลสุนทร    หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล กองช่าง (ผ่านระบบ Zoom) 
๓๗.  นายพิชิต ขอผล     หัวหน้าฝ่ายผังเมือง กองช่าง (ผ่านระบบZoom) 
๓๘.  นายอรุณ ปุมสันเทียะ        หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อม กองทรัพย์ ฯ  
๓๙.  นางละเอียด อินสุข   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองทรัพย์ ฯ (ผ่านระบบZoom) 
๔๐.  นายเฉลิมพล เพชรทิม    หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติ กองทรัพย์ ฯ (ผ่านระบบZoom) 
๔๑.  นางสุรัสวดี กาญจนนาภา   หัวหน้าฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน กองพัสดุ ฯ (ผ่านระบบZoom) 
๔๒.  นางภัครรัศม ์เที่ยงธรรมโม       นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ รก.หัวหน้าฝ่ายจัดหา ฯ กองพัสดุ ฯ  

     (ผ่านระบบZoom) 
๔๓.  น.ส.กนิษฐิกา แพงลาด   หัวหน้าฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ (ผ่านระบบZoom) 
๔๔.  น.ส.ชุลีกร ฉายะกูล   หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร กองการเจ้าหน้าที่  

     (ผ่านระบบZoom) 
๔๕.  นายปรีชา มั่นระวัง   หัวหน้าฝ่ายวินัยและส่งเสริมสร้างคุณธรรม กองการเจ้าหน้าที่ 

     (ผ่านระบบZoom) 
๔๖.  นางสุภารัตน์ ฉิมวิหค   หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการสังคม 

                                         (ผ่านระบบZoom) 
๔๗.  ด.ต.นิติ แก้วชื่น    หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองสวัสดิการสังคม (ผ่านระบบZoom)  
๔๘.  ส.อ.ธีรพล เงกสอนอ   นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รก.หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมกีฬา 

                                         และนันทนาการ กองการศึกษา ฯ (ผ่านระบบZoom) 
๔๙.  นางวิลาวัณย์ เมโรนิต   นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รก.หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา 

                                         กองการศึกษา ฯ (ผ่านระบบZoom) 
๕๐.  นางสิชากรณ์ โพธิ์ทอง   นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รก.หน.ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา 

                                         และวัฒนธรรม กองศึกษา ฯ (ผ่านระบบZoom) 
๕๑.  น.ส.ใจชนก วงศ์ใจฟู   นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ รก.หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข  

                                         กองสาธารณสุข (ผ่านระบบZoom) 
๕๒.  นายพชรพงศ สร้อยเพ็ชร์  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รก.หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค  

                                         กองสาธารณสุข (ผ่านระบบZoom) 
๕๓.  น.ส.นันท์นภัส พ่ึงพิณ   นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รก.หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป  

                                         กองสาธารณสุข (ผ่านระบบZoom) 
ผู้ไม่มาประชุม 
๑. นางประนอม ทิวะพันธุ์   ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก (ติดภารกิจ) 
๒. นายวรชาติ ศุภกิจเจริญ   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก (ติดภารกิจ) 
๓. นายถนอมชัย บุตรวงษ์   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก (ติดภารกิจ) 
๔. นายวัทธิกร ขวัญจริง   ผู้อำนวยการกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ลาป่วย) 
๕. นายภูษิต สังข์เมือง   หัวหน้าฝ่ายการประชุม สำนักงานเลขานุการ ฯ (ลาพักผ่อน) 
๖. นางเบญญา บำรุงพงศ์      นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รก.หัวหน้าฝ่ายตรวจติดตาม 

                                          และประเมินผล กองยุทธศาสตร์ ฯ (ลาพักผ่อน) 
๗. นางพร้อมพันธ์ เปี่ยมเจริญ  หัวหน้าฝ่ายนิติการ สำนักปลัด ฯ (ติดภารกิจ) 
๘. ว่าที่ร.อ.ภานุพงษ์ มั่นนุช   นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รก.ฝ่ายส่งเสริมพัฒนาชุมชน 

                                          กองสวัสดิการสังคม (ติดภารกิจ) 
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 ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นางจันทิมา สังขดิษฐ์   นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ  หน่วยตรวจสอบฯ 

      (ผ่านระบบZoom) 
๒.  น.ส.ขวัญรักษ์ หมื่นศรีชัย  นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ หน่วยตรวจสอบฯ 

      (ผ่านระบบZoom) 
๓. น.ส.สธุาสินี ปรางทอง   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กองยุทธศาสตร์ ฯ 

                                          (ผ่านระบบZoom) 
๔. น.ส.สวุพัชร สิงห์ส ุ   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กองยุทธศาสตร์ ฯ 

      (ผ่านระบบZoom) 
๕. น.ส.จุฬารัตน์ ชมสวนสวรรค์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนแผนปฏิบัติการ กองยุทธศาสตร์ ฯ 

      (ผ่านระบบZoom) 
๖. ว่าที่ ร.ต.กมลภพ วัฒนกุล  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กองยุทธศาสตร์ ฯ (ผ่านระบบZoom) 
๗.  น.ส.ธมลวรรณ สีสังข ์   นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กองยุทธศาสตร์ ฯ (ผ่านระบบZoom) 
๘.  นายธีรเดช นรัตถรักษา   นิติกรชำนาญการพิเศษ สำนักปลัด ฯ (ผ่านระบบZoom) 
๙.  น.ส.จุฑาจินดามณี ชวดีเขื่อนแก้ว นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ สำนักปลัด ฯ (ผ่านระบบZoom) 
๑๐.  น.ส.ณิภัทรา หอมสอาด   รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานนิเทศการศึกษา กองการศึกษา ฯ (ผ่านระบบZoom) 
๑๑.  น.ส. ชิดชนก เสน่หา    นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กองการศึกษา ฯ (ผ่านระบบZoom) 
๑๒.  นางนพวรรณ นาคสนิท   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กองการศึกษา ฯ 
๑๓.  นางกรวิการ์ ผูกพานิช   นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สำนักปลัด ฯ 
๑๔.  นายภัทระ ทองคำพงษ์   ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด ฯ 
๑๕.  น.ส.ศิริกาญจณ์ ฉายะกูล  ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป สำนักปลัด ฯ 
๑๖.  น.ส.นวพร คงศิริ    ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว  สำนักปลัด ฯ 
๑๗.  นายนครินทร์ นิลแพทย์   ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว  สำนักปลัด ฯ 

เริ่มประชุมเวลา ๐๘.30 น. 
เรื่องก่อนวาระประชุม - แนะนำตัวข้าราชการที่รับโอนฯ รายงานตัวต่อคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ 

นางนพวรรณ นาคสนิท ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  
สังกัด กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

นางนพวรรณ นาคสนิท : โอนย้ายมาจากสำนักการกีฬากรมพลศึกษา ปัจจุบันสังกัดฝ่ายกีฬา ฯ                  
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ได้รับมอบหมายให้ทำเกี่ยวกับเรื่องพัสดุ 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: มีอะไรก็แนะนำ น้องมาจากกรมพละ 

ว่าที่ ร.ต.อิทธิพล บุบผะศิริ 
รองนายกอบจ.พิษณุโลก (1) 

: เคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับพัสดุมาก่อนหรือไม่ 

นางนพวรรณ นาคสนิท : เคยปฏ ิบ ัต ิมาบ ้าง แต ่ว ่าหล ัก ๆ จะเป ็นเร ื ่องด ูแลโครงการการเงิน                        
การใช้งบประมาณแต่ละโครงการ 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: อยู่ที่กรมเลยใช่หรือไม่  

นางนพวรรณ นาคสนิท : ใช่ค่ะ แต่ว่าจะแยกเป็นสำนักการศึกษา 
นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: ขอให้ทำงานเป็นทีม ช่วยเหลือดูแลกันปรึกษากัน 
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- มอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับบุคคลที่ดำรงตำแหน่งตนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 

ระเบียบวาระท่ี 1 ประธานแจ้งในที่ประชุมทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม  
นางอรัญญา เนตรผสม 
หัวหน้าสำนักปลัดฯ  

: การประชุมคร ั ้งท ี ่  12/2564 เม ื ่อว ันอังคารที ่  10 ส ิงหาคม 2564                
จำนวน 10 หน้า 
     - ขอให้ที่ประชุมพิจารณา หากมีข้อแก้ไขขอให้แจ้งที่ประชุม 

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม 
 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที ่ดำรงตน                
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 
ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยพิจารณาเมื ่อวันที ่ 13 สิงหาคม 2564 
ดำเน ินการคัดเล ือกบุคลากรในสังก ัดองค์การบร ิหารจ ังหว ัดพิษณุ โลก                 
ที่ดำรงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และ       
การพิจารณาวิธีการคัดเลือก โดยมีมติเห็นชอบ 3 ราย ดังนี้ 
       รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายยิ่งศักดิ์ ศรีสวัสดิ์ พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า สังกัด สำนักปลัด ฯ  
       รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายอรุณ ปุมสันเทียะ นักบริหาร                 
ง านท ั ่ ว ไปร ะด ั บต ้ น  ต ำแหน ่ ง  ห ั วหน ้ า ฝ ่ า ยส ิ ่ ง แ ว ดล ้ อม  ส ั ง กั ด                                     
กองทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  
       รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายชาตรี พอกประโคน พนักงานจ้าง
ทั่วไป ตำแหน่ง คนงาน สังกัดกองสวัสดิการและสังคม  
     ขอแสดงความยินดีนะครับเชิญทั้ง 3 ท่าน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะได้นำ
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปขยายผลและนำไปปฏิบัติ สร้างมูลค่าเพ่ิม            
ในชีวิตของท่าน เพราะปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดการแก้ไข
ปัญหาชีวิตได้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความยากจน เรื่องป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเน้นให้อยู่แบบตนเป็นที่พ่ึงแห่งตน ไม่ฟุ้งเฟ้อ ฟุ่มเฟือย
และลดการติดต่อใน social distancing อย่างดีป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ได้ด ้วย ขอแสดงความยินดีก ับท่าน จงเจริญรุ ่งเร ือง                  
ในหน้าที ่การงาน และมีความสุข พบแต่สิ ่งที ่ดี ๆ เข้ามาในการดำรงชีวิต            
ในโอกาสต่อไป 

มติที่ประชุม : รับทราบ 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: ใกล้หมดปีงบประมาณเดือนนี้แล้ว อะไรที่ทำไม่เรียบร้อยให้รีบดำเนินการ    
เช ่น เร ื ่องการกันเง ินโครงการต่าง  ๆ ทุกกองต้องร ับทราบและปฏิบัติ                     
อะไรที ่ไม่ใช้ ท่านก็แจ้งทางกองคลัง เพื ่อที ่จะนำงบประมาณไปดำเนินการ              
ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ ฝ่ายแต่ละฝ่ายตรวจสอบว่าภารกิจงานในกองมีอะไร              
ที ่ย ังค้างคาหรือไม่จำเป็น ถ้าค้างคาก็ต้องกันไว้ ถ้าไม่จำเป็นก็ต้องส่งคืน                
เพื ่อที ่ฝ่ายบริหาร จะได้นำงบประมาณไปดำเนินการในสิ ่งที ่สามารถทำได้                 
โดยภารกิจเราเอง งบประมาณไม่เพียงพอ และประมาณการรายจ่ายมากกว่า
รายรับ โครงการบางโครงการก็ยังไม่ดำเนินการ 

มติที่ประชุม : รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: การบริหารจัดการวัคซีน ขอให้ตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดให้รอบคอบและ
ถูกต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง 

นายสนธยา จิตต์รำพึง 
ผอ.กองสาธารณสุข 

: ขอรายงานเรื่องของความคืบหน้าการจัดการวัคซีน ปัจจุบันศูนย์ฉีดของเรา
ได้รับการตอบรับขึ้นทะเบียนในเรื่องของการฉีดวัคซีนกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
ยังขาดอยู ่ที ่เดียวคือ โรงพยาบาลนครไทย ซึ ่งทางโรงพยาบาลยังไม่ลงนาม              
ในระบบของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ซึ่งจะทำให้เราไม่สามารถที่จะส่งรายชื่อ                   
ผู ้ที ่จะได้รับการฉีดวัคซีนกับเรา แต่ว่าของนครไทยมีแผนที่จะฉีดประมาณ              
ว ันที ่  14, 15, 16 กันยายน ๒๕๖๔ ตามที ่ ได ้ประสานงานกับผู ้บร ิหาร 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และประสานกับโรงพยาบาลนครไทยเรื ่อยมา     
ได้รับคำตอบว่าทุก ๆ แห่งยินยอม และยินดีที่เป็นหน่วยฉีด ช่วงแรกยังติดขัดอยู่
บางแห่ง ส ่วนที ่ยกเลิกไม่เป็นหน่วยฉีดของเราก็จะมี 2 ส่วนด้วยกัน คือ 
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร และโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช โดยตัวแทนที่มาจากหน่วยฉีด ทั้งหลายก็มีความกังวลในเรื่องของสัญญา            
การที่จะได้รับวัคซีนแล้วมีผลกระทบ จึงทำให้บางหน่วยฉีดไม่ร่วมที่จะเป็นหน่วย
ฉีดให้เราแต่ก็แก ้ป ัญหาโดยให้โรงพยาบาลพุทธช ินราชเป็นตัวแทนของ
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ในส่วนของโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช จะมีอยู่ประมาณ 400 คน ก็จะไปฉีดอยู่ที่ศาลาประชาคม ซึ่งหน่วยฉีด
จะเป็นสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สาธารณสุขจังหวัดจะเป็นหน่วยหนึ่งที่ขอรับ
การสนับสนุนตู้ควบคุมอุณหภูมิสำหรับจัดเก็บวัคซีน กำหนดการอาจจะมีความ
เคลื่อนไหวอยู่ในระบบ Social ทั้งหลายก็ขอยืนยันว่าอันนั้นเป็นกำหนดการ          
ของโรงพยาบาลพุทธชินราชที ่ออกมานั ่นคือมันจะเป็นกำหนดการตัวเก่ า              
ซึ่งยังไม่ได้ปรับปรุงในส่วนของการที่จะเอาของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
เข้าไปเป็นผู ้ที ่ได้รับการฉีดด้วย จากการประชุมวันที ่ 30 สิงหาคม 2564 
ประชุมในส่วนขององค์กรปกครองของอบจ. เราในส่วนของผู้ที่รับผิดชอบหน่วย
ฉีดแต่ละหน่วย เพื่อเตรียมความพร้อมในเรื่องของสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ คน 
เรื่องรถ เรื่องการขนส่งต่าง ๆ ซึ่งหลังจากประชุมวันนี้จะประชุมทีมงาน (Staff) 
อีกครั้งหนึ่ง เพ่ือแก้ไขปัญหาเรื่องของจำนวน เรื่องของคน เรื่องของคอมพิวเตอร์
ที ่ย ังเป็นประเด็นที ่ย ังจะต้องเพิ ่มเติม เบื ้องต้นท่านปลัดให้ทำหนังส ือถึง                 
ผอ.กองพัสดุและทรัพย์สิน เรื่องการหาเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะสนับสนุนหน่วย
ฉีดทั้งหมดอาจจะมีไม่เพียงพอ ได้ปรึกษากับท่านนายก ฯ ว่าถ้ามีปัญหาเรื่องของ
คอมพิวเตอร์ถ้าไม่พอจริง ๆ สามารถเช่าได้ อันนี้ก็เป็นแนวทางที่ดีท่านนายก ฯ 
ได้เสนอมาก็เป็นทางออกให้ เรื่องกำหนดการจริง ๆ โดยส่วนตัวผมไม่ได้เปิดเผย
กับใครมาก เพราะว่าเวลาฉีดยังไม่นิ่ง เนื่องจากว่าอยากจะรอให้กับหน่วยฉีด
ทั้งหลายเป็นคนที่จะประกาศเองแต่ก็มีบางสื่อ บางหน่วยฉีด บางแห่งที่เขาออก
สื่อแล้วมันก็เป็นข้อมูลที่แน่นอนแล้ว แต่ในส่วนของหน่วยอื่นเรามีข้อมูลอยู่            
ซึ ่งได้รายงานให้ท่านนายก ฯ ทราบเรื ่องของตารางฉีดที ่ช ัดเจนแล้ว 90 
เปอร์เซ็นต์ หรือตามที่เป็นตารางล่าสุดนี้แล้ว เพราะว่าเราส่งรายชื่อให้กับราช
วิทยาลัยจุฬาภรณ์แล้ว ส่วนหนึ่งยังไม่ได้ ส่งทั ้งหมดส่งเป็นรอบตามจำนวน                
ที่วัคซีนที่เราขอมา 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: ไม่ต้องแจ้งตาราง แจ้งให้รู้คร่าว ๆ ว่าถึงเดือนพฤศจิกายน 
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นายสนธยา จิตต์รำพึง 
ผอ.กองสาธารณสุข 

: เราพยายามจะทำงานให้รอบคอบ และ 2-3 วันนี้เราจะไปดูสถานที่อีกครั้งหนึ่ง
และไปเตรียมความพร้อม ในส่วนของการซักซ้อมในเรื่องของการที่จะลงหน้างาน
จริง ๆ มีแผนที่จะลงไปวันซ้อมใหญ่ครั้งหนึ่งก่อนที่จะปฏิบัติหน้าที่โดยตรง 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: เทศบาลนครพิษณุโลกเป็นอย่างไรบ้าง มีปัญหาอะไรหรือไม่ 

นายสนธยา จิตต์รำพึง 
ผอ.กองสาธารณสุข 

: ได้ศึกษาระบบการให้บริการฉัดวัคซีนซิโนฟาร์มของเทศบาลนครพิษณุโลก              
ต้องแยกให้ชัดเจนว่าบุคคลคนใดได้รับวัคซีนซิโนฟาร์ม เพราะหน่วยฉีดบางแห่ง             
อาจจะมีทั ้งผู ้ฉ ีดซิโนแวคและซิโนฟาร์ม ซึ ่งเราต้องดำเนินการเหมือนกัน 
เพราะฉะนั้นเราจะต้องมีการคัดกรองตั้งแต่การเช็ครายชื่อในระบบและมีการ
ยืนยันในข้อสัญญากับกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ทางอินเตอร์เน็ต ซึ่งต้องใช้
คอมพิวเตอร์ ปัญหาที่พบก็คือรอบล่าสุดของเทศบาลนครพิษณุโลก มีจำนวน
ประชาชนที่ได้สิทธิ์ ฉีดวัคซีนจำนวน 1,000 คน แต่ปรากฏว่ามีผู้ที ่ไม่ไปฉีด
วัคซีนประมาณกว่า 100 คน เทศบาลนครพิษณุโลก ต้องติดตามประสานว่า  
เป็นเช่นใด ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้มีข้อกำหนดล่าสุดในข้อ 14 ซึ่งเคยเรียน           
ให ้ท ่านนายก ฯ ทราบว ่าเราสามารถเปลี ่ยนช ื ่อได ้ถ ้ากรณีที่ เก ิดป ัญหา                      
ไม่น่าจะเกิดปัญหา แม้กระทั่งตัวสัญญาในเรื่องของประกันของวัคซีน ขอหารือ            
ที ่ประชุมถึงข้อเสนอแนะเพิ ่มเติม เพราะเหลือเวลาอีกไม่นาน ซึ ่งเราจะเริ่ม
ให้บริการวัคซีน ในวันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2564 และขอขอบคุณ ผอ.กองทุก
ท่านที่ให้ความร่วมมือในส่วนของสื่อจะปรึกษากับฝ่ายประชาสัมพันธ์ร่วมกับ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบข้อเท็จจริง 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: นำข้อมูลจากเทศบาลนครพิษณุโลกมาวิเคราะห์ในเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้น            
เ ร าก ็พยายามหาทางป ้ อ งก ั น ไม ่ ให ้ ม ั น เ ก ิ ดหร ื ออาจจะต ้ อ งแก ้ ไ ข                           
เมื ่อเกิดข้อผิดพลาด ดังนั ้นวิธ ีการแก้อย่างไร ตัวเลขใน “พิดโลกพร้อม”               
เรียงตามลำดับอยู่แล้ว จะมีรายชื่อที่ลงไว้ในข้อมูลอยู่ 

นายสนธยา จิตต์รำพึง 
ผอ.กองสาธารณสุข 

: เราไม่สามารถเปิดเผยรายชื่อตั้งแต่แรกได้ เพราะว่าจะมีคนที่แอบไปฉีดก่อน  
ซึ่งชื่อจะซ้ำกับข้อความเรา รายชื่อที่อัพเดทจะส่งใส่เข้าไปในระบบให้ใกล้เคียง
ที ่สุด แล้วก็ให้ทางฝ่ายของไอทีของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดที ่ด ูระบบ              
“พ ิดโลกพร ้อม” เป ็นคนจ ัดระบบเร ียงลำด ับตาม  “พ ิดโลกพร ้อม”                            
จะได ้ข ้อม ูลที ่ เป ็นจร ิงท ี ่ส ุดผ ู ้ท ี ่ ไม ่ เคยได ้ร ับว ัคซ ีนอื ่นมาก่อนเราจะลด               
จำนวนนี้ลง 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: ความสับสนจะต้องเกิดขึ้น ของเทศบาลนครพิษณุโลกเขาฉีดที่ไหน มีเข้าผิดเข้า
ถูกหรือไม่ การรายงานตัวจัดรวมกันหมด หรือจัดแยกช่อง มีโอกาสสับสน 

นายสนธยา จิตต์รำพึง 
ผอ.กองสาธารณสุข 

: จะมีขอเครื่องเสียงตัวเล็ก ๆ ไปสักตัวนึง เพื่อประชาสัมพันธ์เพิ่ม เพื่อจะได้ไม่
รบกวนผู้ปฏิบัติงาน เราเตรียมการไว้หมดแล้วเรื่องสติ๊กเกอร์ และการคัดแยกคน 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: กองการเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดการบูรณาการคนไปช่วยงานให้เรียบร้อย 

นายสนธยา จิตต์รำพึง 
ผอ.กองสาธารณสุข 

: ก่อนจะถึงวันที่ 6 กันยายน ๒๕๖๔ นี้ มี Gap ช่องว่างอยู่พอสมควรดังนั้น
อยากจะได้รายชื่อที่มันเป็นจริงที่สุดเราก็ต้องกระชับเวลาให้เหลือเวลาที่น้อย
ที่สุดก็จะโหลดประมาณวันที่ 2-3 กันยายน ๒๕๖๔ แต่ว่าหมายถึงจำนวนกับ
สถานที่ที่เราส่งให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ไปแล้ว 
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นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: อำเภอนครไทยจะแก้ปัญหาอย่างไร สาธารณสุขจะมีคนฉีดหรือไม่ โรงพยาบาล
ไม่รับฉีด สาธารณสุขอำเภอฉีดได้หรือไม่ 

นายสนธยา จิตต์รำพึง 
ผอ.กองสาธารณสุข 

: ไม่ได้ เพราะเขาไม่ใช่หน่วยฉีด ได้มีการประสานงานระดับผู ้บริหาร  และ                
มีการตกลงกันเรียบร้อยแล้ว จะมีปัญหาคือเรื ่องของจำนวนบุคลากรที่จะไป
หน่วยฉ ีดแต ่ละหน ่วยอาจจะม ีการสล ับส ับกองก ัน อาจจะไม ่ร ู ้จ ั กกัน                           
จะมีการประชุมกันอีกครั้งหนึ่ง ใครอยากจะเปลี่ยนกันก็มาคุยกันจะได้เอารายชื่อ
มาทำคำสั่ง 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: ต้องไปทุกอำเภอใช่หรือไม่ 

นายสนธยา จิตต์รำพึง 
ผอ.กองสาธารณสุข 

: คนของเราต ้องไปประจำท ุกอำเภอ  แต ่ว ่าว ันจะไม ่ตรงก ัน  และเร ื ่อง                    
การเชิญท่านผู้ว่า ฯ ในวันเริ ่มฉีดวันที่ 6 สิงหาคม 2564 ซึ่งเป็นคำแนะนำ                            
ของโรงพยาบาลพุทธช ินราช เขาอยากให ้ เราไปเยอะ  ๆ ท ่านนายก ฯ                      
ท่านรองนายก ฯ ท่านปลัด เข้าร่วมด้วย   

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: วัสดุอุปกรณ์เกี ่ยวกับเรื ่องการอำนวยความสะดวกลงทะเบียน Notebook                  
มีพอหรือไม่ Wi-Fi แรงหรือไม่ 

นายสนธยา จิตต์รำพึง 
ผอ.กองสาธารณสุข 

: ต้องใช้ระบบ LAN เพราะ Wi-Fi จะอ่อนมาก เราไปเจอปัญหาที่ของเทศบาล
นครพิษณุโลกเราก็เปลี่ยนเป็นระบบ LAN จัดซื้อสาย LAN ให้ฝ่ายไอทีเรียบร้อย
แล้ว อยู่ระหว่างการไปติดตั้ง 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณตามข้อบัญญัติให้เกิดการใช้งบประมาณให้
มากที่สุด ให้ทันภายในปีงบประมาณ 2564 มีกองไหนติดค้างอะไรหรือไม่ 

นางสุวิมล เจริญพร 
ผอ.กองคลัง 

: ขอรายงานว่าต้องไปเก็บรายละเอียดอีกครั้งหนึ่ง เพราะว่าตอนนี้อยู่ระหว่าง
รวบรวม จะต้องกันเงินด้วย และมีรายการเงินที่ไม่ได้ใช้แล้วก็บริหารจัดการ
ประสานกับกองยุทธศาสตร์ ฯ ดำเนินการทีเดียว 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: ต้องดำเนินการภายในเมื่อใด ถึงจะทันขั้นตอนการทำงาน 

นางสุวิมล เจริญพร 
ผอ.กองคลัง 

: รายละเอ ียดการก ันเง ินป ี  ๒๕64 ต ้องมาทำเร ื ่องการก ันเง ินในสภา                     
คาดว่าที่ประสานกับท่าน ผอ.วีรวัฒน์ ประมาณวันที่ 25-26 กันยายน 2564 
คิดที่จะทำเรื่องกันเงินเข้าสภา แต่ละรายละเอียดที่เหลือก็ต้องดำเนินการก่อน
เพราะว่าจะต้องไปโอนตั้งเป็นรายการใหม่ตามวงเงินที่มีแผนที่จะทำ 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: ปกติเรากันเงินวันสุดท้ายประมาณวันที่เท่าไหร่ 

นายวีรวัฒน์ ปานแสง  
เลขานุการสภาฯ 

: สม ัยสาม ัญ สม ัยท ี ่  2 จะครบ 45 ว ัน ในว ันท ี ่  15 ก ันยายน 2564                   
การเสนอญัตติต ่อประธานไม่น ้อยกว ่า 5 ว ัน และจะมี เวลาส ่งหน ังสือ                    
ให้สมาชิก 3 วัน ดังนั้น ญัตติต่าง ๆ ถ้าหากจะนำเข้าต่อที่ประชุมต้องมาช้าสุด 
วันที่ 20 กันยายน ๒๕๖๔ ทั้งนี ้ที่พยายามเน้นอยู่เพราะว่ามันจะไปเกี่ยวข้องกับ
ตัวชี้วัด เพราะเวลาประชุมเอาญัตติไปเพิ่มทุกครั้ง จึงทำให้เสียคะแนน 

นางวรางคณา จุลวรสกุลชัย 
ผอ.กองพัสดุฯ 

: งบประมาณปี 2564 ที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่เราคาดว่าจะทำสัญญาไม่ทันมี
อยู่ 11 โครงการ นอกนั้นคือ 24 โครงการนี้ ตอนนี้ได้ผู้รับจ้างแล้วอยู่ระหว่าง
เรียกทำสัญญาก็คาดว่าจะทำสัญญาให้หมดทั้ง 24 ตัว จะเหลือจริง ๆ ประมาณ 
11 โครงการ ที่เรียกทำไม่ทัน ต้องกันไว้ก่อนอยู่แล้ว กรณีเงินเหลือจ่ายถ้ากัน 
โดยไม่ก่อหนี้เหลือจ่ายก็จะไม่มีใครต้องการไปทั้งก้อน กรณีถ้ายังไม่ก่อหนี้ผูกพัน
ต้องการไปท้ังก้อนถ้ากรณีทำสัญญาแล้วจะมีเงินเหลือจ่ายเท่าไหร่ก็จะรู้ 
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นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: ไม่เท่าไหร่ ไม่เยอะในการไม่ก่อหนี้ที่จะจัดซื้อจัดจ้างไปแล้ว จะมีพวกเงินเหลือ
จ่ายแน่นอนประมาณ 100 กว่าล้าน 

นายอณุรัตน์ แก้วทองคำ 
ผอ.กองยุทธศาสตร์ฯ 

: เรื่องการโอนงบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณที่ประชุมกำลังประชุมอยู่
ในเดือนกันยายนที่เป็นเดือนสิ้นปีงบประมาณ อบจ.พิษณุโลก จะทำการประชุม
สภาอีก 2 ครั้ง สองครั้งในที่นี่ คือ โอนงบประมาณตอนนี้ คือ กำลังจะรวบรวม
ยอดงบประมาณที่ไม่มีความจำเป็นหรือยังไม่ได้ใช้หรือเหลือจากการประมูลรวม
มาเพ่ือโอน โอน คือ   
            1. โดยอำนาจนายก  
            2. โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินสิ่งก่อสร้าง
เป็นอำนาจสภา  
          เพราะฉะนั้นประมาณ วันที่ 10 กันยายน 2564 จะต้องมีการประชุม
สภา เพื ่อโอนงบประมาณโดยอำนาจอนุมัติของสภา 1 ครั ้ง พอโอนเสร็จ               
ก็ไปกันเงิน กันเงินก็รวมไปถึงของที่กองพัสดุพูดเมื่อสักครู่ คือ ข้อบัญญัติ ๒๕64 
ที่ทำสัญญาแล้ว กันก่อหนี้ กันแบบยังไม่ก่อหนี้แล้วก็มารวมกับที่โอนวันที่ 10             
ก็จะไปรวมกันเป็นการขออนุมัติสภากันเงินไว้  เพื่อเบิกจ่ายในปี ๒๕65 ดังนั้น
การประชุมสภาเดือนกันยายนนี้  จะมีทั ้งหมด 2 ครั ้ง ถ้าส่วนราชการไหน             
ที ่จะโอนเอายอดเงินที่ ไม ่ได ้ใช ้ไปรวมอยู ่ท ี ่คลังแล้ว  ก็จะมีรายการที ่ทาง                 
ฝ ่ายบร ิหารจะม ีโครงการตามแผน ๒๕64 ไปต ั ้ งจ ่ายเป ็นรายการใหม่                     
เพ่ือทำการโอน โดยอำนาจสภา และนำไปเข้ากันเงินพร้อมกับข้อบัญญัติ 2564 
ที่ก่อหนี้ไม่ทันหรือก่อหนี้ทันแล้วอีกสองครั้ง ถ้ากันเงินวันที่ 15 กันยายน ๒๕๖๔ 
การประชุมโอนน่าจะก่อนวันที่ 15 กันยายน ๒๕๖๔ แจ้งให้ทุกส่วนได้ตรวจสอบ
งบประมาณของส่วนราชการของท่านว่าโครงการไหนที ่ไม่ทำแล้วจะโอน              
โอนโดยอำนาจสภาก่อนวันที่ 25 กันยายน ๒๕๖๔ ไม่ทันแน่ กรณีท่านทำอะไร
ไม่ทันแน่ท่านก็ไปทำบัญชีกันเงินไว้สำรองรองให้คลังเป็นผู้ขออนุมัติกันเงิน            
เป็นทั ้งหมด 3 ขั ้นตอน อย่ากำหนดวันเลยเพราะต้องรอประธานสภาด้วย               
เอาคร ่าว ๆ ด ีกว ่า คร ั ้งท ี ่  1 โอนเง ินในหมวดครุภ ัณฑ์ท ี ่ด ินสิ ่งก ่อสร้าง                    
โอนโดยอำนาจท่านนายก ฯ ซึ่งผมไม่ห่วงเงินเหลือจ่ายมีมาก พูดให้ดีใจไว้ก่อน
วันนี้มีโครงการที่ยังไม่ได้จัดอบรม สัมมนา อะไรอีกที่มียอดเงินอยู่แล้วก็เงินเหลือ
จะประม ูลอ ีก ต ้องพ ิจารณาให ้รอบคอบ โอนโดยอำนาจท่านนายก ฯ                 
กับโอนอำนาจสภาภายในวันที่ 15 กันยายน ๒๕๖๔ แล้วพอโอนเสร็จก็ไปรวม
ของพัสดุด้วย ที ่ก่อหนี ้แล้วหรือไม่ก่อหนี้  แต่ไม่สามารถดำเนินการได้ทัน                 
ในปีงบประมาณ ๒๕64 ก็ใส ่ก ันเง ินพร้อมกับที ่โอนภายในวันที ่ 15-๒๕ 
กันยายน ๒๕๖๔ ต้องมีการกันเงินอันนี้  
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นายธวัชชัย พึ่งสมบัติ 
รองนายกอบจ.พล. (2) 

: ได้ยอดมาแล้ว และกำลังวางแผนว่าจะโอนไปตั้งรายการใหม่ ก็คุยรายละเอียด
แล้วจะประสานกับกองที่เกี่ยวข้อง อยากให้ดูให้ละเอียดว่ายอดที่ส่งมาชัดเจน 
ถูกต้อง ครบถ้วน บางคนกันไว้แล้วไม่ได้ใช้ก็จะตกเลย ไปดูให้ดีใช้หรือไม่ใช้               
ถ้ามีปัญหาก็มาพบได้ บางคนโอนอำนาจนายก ฯ ก็มี มาคุยจะได้ตัดปรับยอด            
ให้ลงตัว เพราะว่าถ้าเรากันเงินไว้แล้ว ไม่ได้เบิกจ่าย ถ้ากันก็ต้องมีรายละเอียด
พอสมควร บางคนไปกันไว้เยอะแล้วก็เหลืออันนี้ก็จะเสียงบประมาณ ตกเป็นเงิน
สะสม เพราะฉะนั้น หากมีความจำเป็นเรามียอดเงินอยู่แล้วไม่ต้องกังวลอะไร
ทั้งสิ้น เช่นสำนักปลัด ฯ ที่ติดต่อมาก็เรื่องซ่อมแซมศาลาประชาคม งบประมาณ 
3,000,000 บาท อ ันน ี ้ก ็ ไปซ ่อมและโครงการอ ื ่น  ๆ ส ่วนราชการใด                   
จะทำในปี ๒๕64 และคิดว่ามีความจำเป็น จะทำก็ให้มาคุยรายละเอียดและ             
มีแผนมาให้ตรวจด้วย แต่อยากให้ยอดงบประมาณที่แจ้งมาให้เป็นยอดสุทธิ 
เพราะว่าถ้ายอดใช้ไม่หมดก็จะตกเลย เผื ่อมียอดเพิ ่มเติมขึ ้นมาฝ่ายบริหาร              
จะได้ไปคิดโครงการต่าง ๆ จะออกสำรวจอาทิตย์นี้น่าจะจบให้หมดเรื่องโอน             
คงจะทันตามปฏิทินที่กองยุทธศาสตร์ ฯ ได้วางไว้ 

นายอณุรัตน์ แก้วทองคำ 
ผอ.กองยุทธศาสตร์ฯ 

: ในกรณีเมื่อสักครู่ที่จะพิจารณาหายอดเงินที่เหลือจ่ายกับประมาณปี ๒๕64 คือ
ในทางปฏิบัติปัญหาที่เกิดคือ  
     1. ค ิดว ่าจำเป ็นย ังต ้องใช ้อย ู ่ ในห้วงเด ือนก ันยายน  แต่ไม ่สามารถ                       
ท ี ่ จะดำ เน ินการตามระเบ ียบพ ัสด ุ ได ้ท ันและไม ่สามารถก ัน เง ินได้                          
กรณีนี้มีเพราะฉะนั้นท่านหัวหน้าส่วน แจ้งเจ้าหน้าที่พัสดุได้เลยว่าถ้าจะทำไม่ทัน
เช่น ซ่อม/ปรับปรุง ไม่ทันก็คือจำเป็นแต่ตัวเองกันยอดไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้ต้อง
เอายอดนั้นออกมา 
     2. กรณีที ่เจ้าหน้าที ่พัสดุ หัวหน้าฝ่ายทำเรื ่องบันทึกเสนอรองปลัด  ฯ               
ผ่านปลัด ฯ ไปถึงนายก ฯ และเพื ่อที ่จะไปตัดยอดกับคลัง แต่หัวหน้าส่วน                 
ไม่ร ู ้ก ็จะเอายอดนั ้นมาโอนออกนี ่ก็คือปัญหาอีก คือยอดจะถูกตัดไปแล้ว                     
แต ่เง ินย ังไม ่ได ้ถ ูกใช ้ว ิธ ีการโอนตรงนี ้ต ้องไปตรวจสอบเผื ่อไปโอนวันที่                        
25 กันยายน ๒๕๖๔ เสร็จเงินนั้นก็ไม่พอเงินก็ไม่พอ และย้อนกลับมาโอนอีก   
เสียคะแนนก็คือไปโอนเข้า โอนออกอันนี ้คือในกรณีนี ้ อยากฝากให้ทุกส่วน
ราชการช่วยตรวจสอบด้วยว่าถ้าโอนออก และต้องคิดว่าพอต่อการใช้จ่าย                 
ในยอดนั้น ที่ไปตัดเงินกับกองคลังแล้ว และที่เสนอไปแล้วขออนุมัติอะไรแล้ว               
ก็พยายามตัดยอดให้ด้วย 

นางสีไพร โกธรรม 
ปลัด อบจ.พล. 

: หลังจากวันนี ้ฝากหัวหน้าฝ่ายกับ ผอ.กองสวัสดิการสังคม ในส่วนของ                    
ผอ.กองยุทธศาสตร์ ฯ ท่านต้องไปตรวจสอบเงินระหว่างทางที่ยังไม่ได้ตัดจาก    
กองคลัง จริง ๆ ที่ขออนุมัติไปแล้วแต่แฟ้มยังไม่เดินทางไปถึงกองคลังที่จะตัด                   
จา่ยจริง ๆ ตรงนี้สำคัญมากระวังจะไปเป็นหนี้เขาแล้วไม่มีตังค์จ่าย 

นางสุวิมล เจริญพร 
ผอ.กองคลัง 

: รายละเอียดการโอนเงิน ณ วันนี้กองคลังประสานเจ้าหน้าที่ของแต่ละส่วน
ราชการให้ดำเนินการเป็นยอดเงินที่จ่ายถึงเดือนกันยายนที่คาดว่าจะใช้ และ
เหลือจ่ายเพียงใดรายละเอียดจะทำเป็นช่องตารางงบประมาณและจะประสานให้
ผอ.กองทุกกอง เซ็นชื ่อกำกับมาว่าตนเองได้ตรวจสอบแล้ว เพื ่อที ่จะส่ง              
กองยุทธศาสตร์ ฯ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป และแจ้งให้ทราบอีกเรื่อง
คือเรื่องการกันเงินเป็นรายละเอียดที่ทางกองพัสดุ ฯ ดำเนินการกันเงินเข้าสภา
ตามโครงสร้างใหม่ แต่ว ่ากองคลังและกองพัสดุ  ฯ จะประสานกันในเรื ่อง                   
ของการทำงาน 
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นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: ทุกส่วนราชการเข้าใจถูกต้อง อย่าให้เกิดปัญหา อย่ากันเงินไว้โดยไม่เกิด
ประโยชน์ 

นายวีรวัฒน์ ปานแสง 
สำนักงานเลขานุการฯ 

: สำนักงานเลขา ฯ มีโครงการหนึ ่งขอยกเล ิกไปคือ โครงการล ูกเส ือ  ฯ 
งบประมาณ 130 ,000 . -  บาท  ท ี แ รกขอยก เล ิ ก โ คร งการ ไปแล้ ว                            
โอนให้สำนักปลัด ฯ สำนักปลัด ฯ ค ืนหนังส ือมาไม่ทำแล้ว ไม ่เอาแล้ว                      
ทีนี ้เง ินเหลืออยู ่ 130,000.- บาท สอบถามไปทางกองสาธารณสุขอยู ่ว่า                 
ยังใช้เงินอยู่ไหมจะได้โอนให้ 

นายธวัชชัย พึ่งสมบัติ 
รองนายกอบจ.พล. (2) 

: การโอนเงินมันไม่ต้องไปตกลงกันเอง โอนไปกองคลังเลยเพราะว่าผมมียอดใน
มือแล้วเดี๋ยวพอเขาไม่เอาส่งคืนตัวเองก็ยังไม่ได้รายงาน แต่ว่ายอดก็สับสนโอนไป
ที่กองคลังอย่างเดียวเลย กองไหนที่ต้องการก็ทำรายงานไปก็จะหักลบกลบหนี้
ทีเดียวเลย เดี๋ยวไปตกลงกันแล้วไม่เอา เท่ากับเงินเหลือเลยของ ผอ.วีรวัฒน์                  
ก็โอนแล้วแจ้งยอดเพ่ิมไปอีก 130,000.- บาท 

นางสุวิมล เจริญพร 
ผอ.กองคลัง 

: กรณี ณ ว ันน ี ้ท ี ่ รายละเอ ียดของแต ่ละส ่วนราชการส ่งมาให้ กองคลัง                       
กรณีสำน ักงานเลขา ฯ ยอดท ี ่จะให ้ โอนได ้ค ือ  ๓,๒๖๐,๐๐๐. -  บาท                           
รวม 130,000.- บาท ด้วยหรือไม่ ทางกองคลังไม่ทราบ ในขณะเดียวกัน               
ในอย่างกองสาธารณสุข ที่แจ้งมาว่าจะใช้จ่ายเงินสำรองจ่ายอีก 40,000.- บาท 
อันนี ้กองคลังนำเร ียนท่านรองธว ัชช ัย สำนักปลัด  ฯ ประสานว ่าจะใช้                       
3,๐๐๐,๐๐๐.- บาท ก็นำเรียนท่านไว้แล้ว เพราะฉะนั้น จะรวมที่กองคลัง            
ก็คือทุกส่วนราชการทำหนังสือมาว่ามีกองไหนที่จะให้มีเงินเหลือจ่ายที่จะโอนมา
ให้วันนี ้ก็เคยนำเรียนท่านรองธวัชชัย ว่าเอาทีเดียวหรือไม่ ก็คือพอยอดมา                  
กองเสร็จแล้วกระจายทีเดียวจะได้ไม่ต้องมาสับสนยอดกัน 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: เพื่อที่จะทำให้การบริหารงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีเหลือให้น้อยที่
ส ุดแต่ละกองร ับทราบ  ร ู ้ถ ึงว ิธ ีปฏ ิบ ัต ิถ ้าสงส ัยถามกองคลัง กองพัสดุฯ                   
ให้ช่วยดำเนินการให้เรียบร้อย  
     กำชับผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามมาตรการ DMHTT การแพร่ระบาดโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โดยเคร่งครัด ถ้ากองไหนมีเจ้าหน้าที่
ติดเชื้อถือว่าท่านไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรการนี้อย่างเคร่งครัด เพราะการปฏิบัติ
ตามมาตรการอย่างเคร่งครัดจะไม่มีการติดเชื้อเลย ถึงติดก็น้อยที่สุด ต้องชี้แจงว่า
ไปติดมาอย่างไร ถ้าเกิดเหตุจากตัวท่านเองก็ต้องมีการพิจารณา เพราะองค์กร  
เราใหญ่พยายามอย่าให้พลาดเรื่องตรงนี้ ไม่อยากจะสูญเสีย ถ้าเกิดติดเชื้อขึ้นมา
จะกระทบต่อชื่อเสียงองค์กร ถึงแม้ว่าจะฉีดวัคซีนกันมาแล้ว  ก็มีโอกาสติดเชื้อ    
ถ้ามีโรคประจำตัวอยู่แล้วก็ติดเลยอาจถึงขั้นเสียชีวิต 

มติที่ประชุม : รับทราบ 
ระเบียบวาระที่ 4 เสนอให้ที่ประชุมทราบ การนำเสนอข้อมูลการปฏิบัติงานในห้วงเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม   
พ.ศ. ๒๕๖๔ ของส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 
๔.๑ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
นางสาวสิริพร นันท์ตา 
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
สำนักปลัด ฯ 
 

: ขอรายงานผลการดำเนินงานฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
     เรื่องที่ ๑ การจัดประชุมคณะทำงานติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนา
และปรับปรุงสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน (5 ส) ของ อบจ.พิษณุโลก ประจำปี 
๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
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     เร ื ่องที ่  ๒ จ ัดกิจกรรมเฉล ิมพระเก ียรต ิสมเด ็จ พระนางเจ ้าส ิร ิก ิติ์  
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื ่องในโอกาสวันเฉลิม           
พระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
     เรื่องที่ ๓ จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่ดำรงตน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
            รางวัลชนะเลิศ นายยิ่งศักดิ์ ศรีสวัสดิ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
สังกัดสำนักปลัด ฯ 
            รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ นายอรุณ ปุมสันเทียะ ตำแหน่ง            
น ั กบร ิ ห า ร ง านท ั ่ ว ไป ร ะด ั บ ต ้ น  ห ั วหน ้ า ฝ่ า ยส ิ ่ ง แ วดล ้ อม  ส ั ง กั ด                                        
กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
            รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ นายชาตรี พอกประโคน ตำแหน่ง 
คนงาน สังกัด กองสวัสดิการสังคม 
     เรื ่องที่ ๔ จัดประชุมสนทนากลุ่มออนไลน์ร่วมกับคณะประเมินโครงการ
รางวัลพระปกเกล้า ประจำปี ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ณ ห้อง
ประชุมสุพรรณกัลยา 
     เรื่องท่ี ๕ กิจกรรมเฝ้าระวัง ทำความสะอาด สถานที่ที่ได้รับผิดชอบ 

 ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
นายชมภู จันทร์เชื้อ 
หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ 
สำนักปลัดฯ 

: ขอรายงานผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
     เรื่องท่ี ๑ งานสนับสนุนน้ำเพ่ือการอุปโภค – บริโภค เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบ              
สาธารณภัย จำนวน  408,000 ลิตร จำนวน 3 แห่ง ดังนี้ 
            1. โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก ตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง   
จังหวัดพิษณุโลก เพื ่อใช้เป็นน้ำอุปโภค  บริโภคให้กับเจ้าหน้าที ่บุคลากร                          
ทางการแพทย์และประชาชนที่มาใช้บริการโรงพยาบาลจิตเวช ซึ ่งได้จัดตั้ง                       
เป็นโรงพยาบาลสนามในการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 
และโรงพยาบาลสนามสำหรับฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 
(COVID-19) ให้กับผู้พิการในจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 552,000 ลิตร 
            2. หมู ่ที ่ 1 บ้านเนินสูง ตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง จังหวัด
พิษณุโลก จำนวน 24,000 ลิตร 
            3. หมู ่ท ี ่  10 บ้านเขาหนองกบ ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง   
จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 24,000 ลิตร 
     เรื ่องที ่ ๒ สนับสนุนเครื ่องสูบน้ำ จำนวน 1 เครื ่อง พร้อมเจ้าหน้าที่                          
เข้าดำเนินการพื้นที่หมู่ 6 บ้านเนินมะเกลือ ตำบลท่าหมื่นราม อำเภอวังทอง 
จังหวัดพิษณุโลก หลังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำไปหล่อเลี้ยงนาข้าวที่เพาะปลูก
ไว ้จำนวนมาก เพื ่อเป็นการช ่วยบรรเทาปัญหาความเด ือดร้อนเบื ้องต้น                  
ให้แก่เกษตรกร 
     เรื่องท่ี ๓ สนับสนุนรถบรรทุกน้ำ จำนวน  2  คัน   
           ๑. เพื ่อบรรทุกน้ำจากค่ายสมเด็จพระนเรศวร ฯ มาใส่สระ 2 ห้อง  
ภายในพระราชวังจันทน์  จำนวน  240,000  ลิตร 
           ๒. รถบรรทุกน้ำ 10 ล ้อ พร้อมเจ้าหน้าที ่ เข ้าร ่วมเปิดโครงการ             
“อบจ.พิษณุโลก” รวมใจปลูกต้นไม้ตามรอยพ่อ” เนื ่องในโอกาสมหามงคล                 
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหา         
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วชิราลงกรณ ฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ครบ 69 พรรษา ณ บริเวณพระมหาชัย
เจดีย์ศรีสมอแคลง หมู่ที่ 11 บ้านโรงบ่ม ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง 
     เรื ่องที ่ ๔ นำเจ้าหน้าที ่ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้ อ สำนักงาน อบจ.
พิษณุโลก เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 
     เรื ่องที ่ ๕ สนับสนุนเจ้าหน้าที ่และเครื ่องจักรกลดำเนินการเคลื่อนย้าย                   
ศูนย์สุขภาพชุมชนเคลื ่อนที ่ Fitness Center  พร้อมเครื ่องออกกำลังกาย 
จำนวน 2 ตู้ ดังนี้  
 1. จากเดิมติดตั้ง ณ ลานอเนกประสงค์กองทุนหมู่บ้าน ตำบลวัดจันทร์ 
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ย้ายมาติดตั้ง ณ สนามกีฬากลางจังหวัดพิษณุโลก 
จำนวน 1 ตู้ 
 2. จากเด ิมต ิดต ั ้ ง ณ ซอยบรมไตรโลกนารถ 29 ตำบลในเม ือง                 
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ย้ายมาติดตั้ง ณ สนามกีฬากลางจังหวัดพิษณุโลก 
จำนวน 1 ตู้ 
 3. เคลื่อนย้ายอุปกรณ์ออกกำลังกายจากโรงเรียนกีฬาไปยังวัดย่านขาด 
ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 

 ฝ่ายนิติการ 
นายธีรเดช นรัตถรักษา 
นิติกรชำนาญการพิเศษ  
สำนักปลัด ฯ 

: รักษาการหัวหน้าฝ่ายนิติการ เนื่องจากติดอบรม 
     เรื่องที่ ๑ ติดตามเบี้ยประกันภัยรถตู้ ฝ่ายนิติการได้ขอสรุปคือไม่พบข้อมูล
ความผิดทางละเมิด จึงไม่เห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการการสอบสวนความผิด             
ทางละเมิด แต่เนื ่องจากนิต ิกรของท้องถิ ่นจังหวัดมีความเห็นไ ม่ตรงกัน               
ในข้อกฎหมาย จึงส่งเรื ่องคืนโดยไม่มีหนังสือ จากนั ้นเราได้ทำการทบทวน               
ยืนยันในข้อเท็จจริงไม่ได้เป็นเรื่องความรับผิดทางละเมิด ตอนนี้กำลังจะเสนอ           
ท ่ านนายก ฯ  ลงนามหน ั งส ื อถ ึ งผ ู ้ ว ่ า ร าชการจ ั งหว ั ดอ ี กคร ั ้ งหนึ่ ง                        
และจะรายงานให้ทาง สตง. ทราบด้วย 
     เร ื ่องที ่ ๒ การเพิกถอนพื ้นที ่บ ึงราชนก ตามแผนกำหนดไว้ป ี ๒๕๖๕                
แต ่ตามโยบายที ่ท ่านนายก ฯ เร ่งร ัด ก ็จะประสานงานกับฝ ่ายผ ังเม ือง                     
ว่าเรามีอะไรที ่พอจะเตรียมการได้บ้างหรือไม่ ก่อนปี  ๒๕๖๕ ที ่จะเพิกถอน               
การใช้ประโยชน์บึงราชนกให้รวดเร็วยิ่งขึ้น  
     เรื่องท่ี ๓ ได้ประชุมคณะกรรมการอนุกรรมการทางด้านกฎหมายของสมาคม 
อบจ.แห่งประเทศไทย จะพิจารณาเรื ่องกรณีที ่ อบจ.แพร่ ส ่งดำเนินคดี
เปรียบเทียบเบี้ยปรับเงินเพิ่มในตัวข้อบัญญัติ เรื่อง น้ำมัน และยาสูบ อัยการ           
ได้มีความเห็นว่าทาง อบจ. ทุก อบจ. เอง ไม่มีอำนาจในการออกข้อบัญญัติ                 
ในลักษณะนี้ จึงแจ้งมาที ่ อบจ.แพร่ อบจ.แพร่ ก็ได้ทำเรื ่องส่งมาที ่สมาคม                
อบจ. ส่งไปถึงกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อหารือ ทางกรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิ ่นก็ตอบกลับมาว่าให้ปฏิบัติตามและปรับปรุงแก้ไข
ข้อบัญญัติที่เกี่ยวข้องให้ชอบด้วยกฎหมาย เรื่องนี้ทางอนุกฎหมายได้ประชุมได้
ข้อสรุปว่าเรายังคงต้องมาทบทวนขั้นตอนขบวนการของการพิจารณาความชอบ
ของกฎหมายนี้ โดยผ่านทางรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย ผมได้รับมอบหมายให้
เป็นผู ้ร่างหนังสือถึงคณะรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย เพื ่อให้คณะรัฐมนตรี
กระทรวงมหาดไทยยืนยันว่าข้อบัญญัติที่เราออกไม่ชอบด้วยกฎหมายจริงหรือไม่ 
ไม่สามารถคิดเงินเพ่ิมในเรื่องของน้ำมันและยาสูบได้จริงหรือไม่ ให้คณะรัฐมนตรี
กระทรวงมหาดไทยหรือท่านอาจจะส่งไปให้กฤษฎีกาตีความก็ได้ ข้อบัญญัติ                 
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ในล ักษณะนี ้  ซ ึ ่งเคยไม่ชอบด้วยกฎหมายหนึ ่งเร ื ่อง เม ื ่อ ๑๐ ปีท ี ่แล้ว                           
ศาลรัฐธรรมนูญเพิกถอนข้อบัญญัติของ อบจ. ที่ให้อำนาจในการเรียกเอกสาร
ต่าง ๆ น่าจะเป็นเรื ่องของโรงแรม ดังนั้นข้อบัญญัติเราจะชอบด้วยกฎหมาย
หร ือไม ่ชอบด ้วยกฎหมายจะต ้องผ ่านการตรวจสอบจากคณะร ัฐมนตรี
กระทรวงมหาดไทยและกฤษฎีกาอีกครั ้งหนึ ่ง การแก้ไขข้อบัญญัติในส่วนนี้                  
จึงต้องชะลอไว้ก่อน  
     ส ่วนเด ือนหน้าจะทำหนังส ือมอบหมายงานภารกิจในหน้าที ่ ในส ่วน                     
ของกฎหมาย พร้อมทั้งอธิบายรายละเอียดขั้นตอน ที่ค้างอยู่ค้างในขั้นตอนใด 
และในขั ้นตอนต่อไปจะต้องทำอย่างไร จะอธิบายรายละเอียดให้น ้อง ๆ                      
นิติกรในฝ่ายได้เป็นคู่มือในการทำงานต่อไปในอนาคต 

๔.๒ สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
นายวีรวัฒน์ ปานแสง  
เลขานุการ ฯ อบจ. 

: ขอรายงานภาระกิจการดำเนินงาน 
     เรื ่องที่ ๑ ได้มีการจัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมัยสามัญ  
สมัยที ่ ๒ ครั ้งที ่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ เมื ่อวันที ่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื ่อง                         
การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย วาระที ่ ๑ ร ับหลักการ                 
ซึ่งสภามีมติรับหลักการ แต่งตั้งคณะกรรมการรับหลักการแปรญัตติ มีการจัด
ประชุมแปรญัตติร ่างงบประมาณ เมื ่อวันที ่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ เสนอต่อ                   
ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี 
๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ เพื่อพิจารณา วาระ ๒ วาระ ๓ ซึ่งสภามี
มติเห็นชอบแล้ว ซึ่งประธานสภาได้ลงนามในหนังสือเพื่อนำส่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม 
๒๕๖๔ จะนำส่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัด เพ่ือให้ความเห็นชอบต่อไป  
     การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี 
๒๕๖๔ จะครบกำหนด ๔๕ วัน ในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ เรียนหัวหน้าส่วน
ราชการ หากมีเรื ่องที ่จะเสนอให้ที ่ประชุมพิจารณา ให้รีบนำเสนอผู ้บริหาร               
เพื่อส่งเรื่องให้ประธานสภา เพื่อบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุม จะได้นัดการ
ประชุมต่อไป ทั้งนี้หากว่ามีความจำเป็นสามารถขยายการประชุมได้ ครั้งละไม่
เกิน ๑๕ วัน ขอเรียนให้ทราบว่า ญัตติต้องทำเป็นหนังสือยื่นต่อประธานสภา
ท้องถิ่นล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า ๕ วัน การนัดประชุมให้ประธานสภา
ท้องถิ่นแจ้งเป็นหนังสือให้สมาชิกสภาท้องถิ่น ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓ วัน  

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: สมัยประชุม ครบกำหนดวันที ่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ จะต้องเตรียมขยาย 
ท่านผู้ว่า ฯ จะต้องพิจารณาภายในกี่วัน 

นายวีรวัฒน์ ปานแสง  
เลขานุการ ฯ อบจ. 

: พิจารณาภายใน ๑๕ วัน ครับ 

๔.๓ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
นายอณุรัตน์ แก้วทองคำ  
ผอ.กองยุทธศาสตร์ ฯ 

: ขอรายงานผลการดำเนินงานเดือน กรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕๖๔ 
ฝ่ายนโยบายและแผนงาน 
     ได้มีการแจ้งประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง แก้ไขและ                  
ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ครั้งที่ 14/2564 ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2564 
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ฝ่ายงบประมาณ 
     1. เข้าร่วมประชุมชี้แจงกับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่าง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วุฒิสภา              
เมื ่อวันอังคารที ่ 3 สิงหาคม 2564 ซึ ่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พิษณุโลก เป็นผู้นำเสนอข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเหนือตอนล่าง 1 
และ 2 (อบจ. 9 แห่ง เทศบาลนครและเทศบาลเมือง 21 แห่ง) 
     2.  เสนอร ่างข ้อบ ัญญ ัต ิ งบประมาณรายจ ่ายประจำป ีงบประมาณ                      
พ.ศ. 2565 ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 
929,300,000.- บาท ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้ลงมติ  
รับหลักการ ในวาระที่ 1 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 และลงมติเห็นชอบ               
ในวาระที ่ 2 และ 3 ไปแล้วเมื ่อวันที ่ 25 สิงหาคม 2564 และในขณะนี้               
อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำรูปเล่ม  เพื่อส่งผู้ว่าราชการจังหวัด ตามระเบียบ ฯ 
ต่อไป 
ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล 
       ลงพื ้นที ่ เพื ่อแจกแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน                       
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกในภาพรวม ประจำปี พ.ศ.2564                     
ครั้งที่ 2 จำนวน 900 ฉบับ เมื่อวันที่ 27 , 29 และ 30 กรกฎาคม 2564                   
ซึ่งกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ มีนโยบายให้ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ร่วมลงพ้ืนที่
ด ้ วย  ท ั ้ ง  9  อำ เภอ โดยให ้นำ เอกสารแผ ่นพ ับ โบช ั วร ์  ค ิ วอาร ์ โค๊ด                                
เพื ่อใช ้สแกนเป็นช่องทางติดต่อสื ่อสารกับทาง อบจ.พิษณุโลก เป็นการ
ประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที ่ของ อบจ.ได้อีกช่องทางหนึ่ง ในการลงพื ้นที่                  
แจกแบบประเมิน ฯ มีกลุ ่มเป้าหมายหลากหลาย ทั ้งร ับราชการ ค้าขาย                     
ธุรกิจส่วนตัว รับจ้าง นักเรียนนักศึกษาและเกษตรกร ฯลฯ   
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
       วารสารวิชาการท้องถิ่น (Clinic Center) ประจำปี 2564 ปีที่ 13  
จำนวน 8 ฉบับ 
          - ฉบับที่ 1-7 มกราคม – กรกฎาคม 2564 
          - ฉบับที่ 8 สิงหาคม 2564 

น.ส.ใกล้รุ่ง ยิ้มศิลป์ 
หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์  
กองยุทธศาสตร์ ฯ 

: ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
       ๑. การประชาสัมพันธ์ กรณี วัคซีนตัวเลือก ซิโนฟาร์ม อบจ.พิษณุโลก 
ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จำนวน ๒๘,๐๐๐ ราย  
       ๒. ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนรับวัคซีนผ่าน QR Code พิดโลกพร้อม 
ดำเนินการเมื่อวันที่ ๙ - ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
       ๓. การแถลงข่าวชี ้แจงวัตถุประสงค์และเงื ่อนไขของการจัดสรรวัคซีน              
เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔  
       ๔. การประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจแก่ประชาชน และเป็นการรองรับ
ข้อสอบถามจากประชาชน เป็นการดำเนินการเชิงรุก โดยประชาสัมพันธ์ผ่าน
ช่องทาง Facebook องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก, เพจ อบจ.พิษณุโลก, 
เพจ สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก, เพจ ประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก และผ่าน
ช่องทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก และผ่านช่องทาง
โทรศัพท์ ๓ คู่สาย และจัดเจ้าหน้าที่ประจำจุดศูนย์ฉีดวัคซีน 
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       ๕. การเตรียมความพร้อมประชาสัมพันธ์ข้อมูลการบริการฉีดว ัคซีน                  
วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๔ โดยจะส่ง SMS แจ้งประชาชนผู้ที่ได้รับวัคซีนซิโนฟาร์ม 
ให้ทราบ ตามรายชื่อที่ส่งให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จำนวน ๒๘ ,๐๐๐ ราย และ
การประชาสัมพันธ์รายชื่อผ่านรูปแบบอินโฟกราฟิก 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: ตั้งแผนไว้ส่ง SMS แจ้งก่อนกี่วัน 

น.ส.ใกล้รุ่ง ยิ้มศิลป์ 
หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์  
กองยุทธศาสตร์ ฯ 

: ตั้งแผนไว้จะแจ้งวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๔ จะแจ้งหมดทุกคน  

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: เพื ่อลดการสอบถามจะต้องแจ้งผู ้ที ่ได้ร ับวัคซีนซิโนฟาร์ม ตามโครงการ                   
อบจ.พิษณุโลก จะได้รับ SMS นัดการฉีดทุกท่าน จะมีข้อความส่งไปถึงท่าน
ตามท่ีได้แจ้งไว้  

นางสีไพร โกธรรม 
ปลัดอบจ.พิษณุโลก 

: ขอนำเรียนว่าเพื่อลดความสับสน ความชัดเจน เราจะแจ้งล่วงหน้าก่อน ๓ วัน 
เพ่ือจะได้เตรียมร่างกาย  

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: ประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมเกี่ยวกับความพร้อมของการเตรียมร่างกายเข้าไปด้วย 
ในหน้าเพจของ อบจ.พิษณุโลก 

๔.๔ กองช่าง  
นายบัญชา พินิจอุปพันธ์ 
ผอ.กองช่าง 

: ขอรายงานผลการปฏิบัติงานในเดือนสิงหาคม 2564 

นายสุรัตน์ ลิมานนท์ดำรง  
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อม
บำรุง กองช่าง 

: ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง 
     1. โครงการซ่อมปรับเกรดผิวถนนในเขตอำเภอต่าง ๆ 
         1.1 โครงการซ่อมปรับเกรดผิวถนนในเขตพื้นที่ ตำบลป่าแดง ตำบล   
บ้านดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 66 โครงการ ระยะทาง
ยาว 127.000 กิโลเมตร (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 
         1.2 โครงการซ่อมปรับเกรดผิวถนนในเขตพื้นที่ เทศบาลตำบลบ้านมุง 
เทศบาลตำบลเนินมะปราง ตำบลวังยาง ตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง                   
และ ตำบลศรีภ ิรมย์ ตำบลวงฆ้อง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก               
จำนวน 37 โครงการ ระยะทางยาว 80.639 กิโลเมตร (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 
        1.3 โครงการซ ่อมปร ับเกรดผ ิวถนนในเขตพื ้นท ี ่  ตำบลเน ินเพ่ิม                    
ตำบลห้วยเฮี ้ย ตำบลน้ำกุ ่ม ตำบลบ้านพร้าว ตำบลยางโกลน ตำบลนาบัว    
อำเภอนครไทย จ ังหว ัดพิษณุโลก จำนวน 40 โครงการ ระยะทางยาว 
114.590 กิโลเมตร (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 
     2. โครงการตัดหญ้าไหล่ทาง 2 ข้างทาง และบำรุงรักษาคันทาง ทางหลวง              
อบจ.พิษณุโลก ตามแผนงาน ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 2) เขตอำเภอบางระกำ 
และอำเภอเมืองพิษณุโลก จำนวน 11 สายทาง ระยะทางยาว 87.014 
กิโลเมตร (ดำเนินการแล้วเสร็จ) 
     3. โครงการงานร้องขอสนับสนุนต่าง ๆ 
        3.1 โครงการซ่อมแซมปรับปรุงผิวจราจรถนนเรียบทางรถไฟ หมู่ที่ 11 
ตำบลหัวรอ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก ระยะทางตลอดสายยาว 1.280 กม. 
ซ่อมบำรุง 1.000 กม. (ดำเนินการแล้วเสร็จ) 
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        3.2 ปฏิบัติงานรื้อพ้ืนคอนกรีตทิ้งและปรับพื้นที่เพ่ือรองรับอาคารหลังใหม่ 
โรงเร ียนบ้านแก ่งสฤษด ิ ์ เสนาอุปถ ัมภ ์ ตำบลว ังนกแอ่น อำเภอว ังทอง                    
จังหวัดพิษณุโลก (ดำเนินการแล้วเสร็จ) 
        3.3 ปร ับปร ุงถนนทางทิศใต ้ข ้างเน ินด ินในเขตพระราชว ังจั นทน์                 
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก (ดำเนินการแล้วเสร็จ) 
        3.4 ซ่อมปรับเกรดถนนสายหนองครก หมู ่ท ี ่  10 ตำบลบ้านกร่าง                 
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก (ดำเนินการแล้วเสร็จ) 

นายบัญชา พินิจอุปพันธ์ 
ผอ.กองช่าง 

: ฝ่ายเครื่องจักรกล 
     1. โครงการชุดลอก คูคลอง หนองบึง สระน้ำ แหล่งน้ำสาธารณะ ภายในเขต
อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ดำเนินการแล้ว 90% 
       - ทำการขุดลอกคลองหนองแพงพวย หมู่ที่ 7 บ้านหนองอ้อ ตำบลชุมแสง
สงคราม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า  54,000  
ลบ.ม. โดยใช้เครื่องจักรกลของกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก                 
จำนวน  ๑ โครงการ 
     2. โครงการชุดลอก คูคลอง หนองบึง สระน้ำ แหล่งน้ำสาธารณะภายในเขต
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ดำเนินการแล้ว  70% 
       - ทำการขุดลอกคลองแห้ง-วังหวาย (ช่วงที่ 3) หมู่ที ่ 6 บ้านไผ่ขอดอน                 
ตำบลไผ่ขอดอน อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 
54,000  ลบ.ม. โดยใช้เครื่องจักรกลของกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พิษณุโลก จำนวน  ๑ โครงการ 
     3. โครงการขุดลอก คูคลอง หนองบึง สระน้ำ แหล่งน้ำสาธารณะภายในเขต
อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ดำเนินการแล้ว 55 % 
       - ทำการขุดลอกคลองขอนแดง หมู่ที ่ 9 บ้านเนินตาเกิด ตำบลบ้านยาง 
อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 54 ,000 ลบ.ม.                       
โดยใช้เครื่องจักรกลของกองช่างองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดพิษณุโลก จำนวน             
๑ โครงการ 
     4. ทำการขุดลอก คลองโคกช้าง ชุมชนชาวแพ หมู ่ 10 ตำบลอรัญญิก                
อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก ระยะทางยาว 600 เมตร ดำเนินการแล้วเสร็จ 
     5. โครงการขุดลอก คูคลอง หนองบึง สระน้ำ แหล่งน้ำ สาธารณะภายในเขต
อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ดำเนินการแล้วเสร็จ 
       - ทำการขุดลอกกำจัดว ัชพืช คลองกระสือ บ ้านกาญจนา หมู่  12                 
ตำบลพรหมพิราม คลองกว้าง 8-12 เมตร สลับกันไปเป็นช่วง ๆ ระยะทางยาว  
1,200 เมตร 
     6. โครงการขุดลอก คูคลอง หนองบึง สระน้ำ แหล่งน้ำสาธารณะภายในเขต                
อำเภอ วังทอง จังหวัดพิษณุโลก ดำเนินการแล้วเสร็จ 
       - ทำการขุดลอกกำจัดว ัชพืช หมู ่ 15 ตำบลวังพิก ุล อำเภอวังทอง                  
จังหวัดพิษณุโลก ระยะทางยาว 450 เมตร 
     7. ทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลดูดตะกอนตามท่อระบายน้ำ ณ เทศบาลตำบลบ้าน
คลอง  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ดำเนินการแล้วเสร็จ 
     8. ทำการพัฒนาศูนย์เครื่องจักรกล ตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง จังหวัด
พิษณุโลก 
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นายทรงศักดิ์ อารีย์พัฒนไพบูลย์ 
หัวหน้าฝ่ายการโยธา  
กองช่าง 

: ฝ่ายการโยธา ในห้วงเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ 
      - ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารขุนพิเรนทรเทพ และอาคารพระสวัสดิราช  
      - จ ัดสถานที ่ โครงการ “รวมใจปลูกต ้นไม้ตามรอยพ่อ” ณ บร ิเวณ                     
พระมหาชัยเจดีย์ศรีสมอแคลง 
      - งานซ่อมแซมและบำรุงรักษาไฟฟ้าภายในบ้านพักข้าราชการ 
      - จัดสถานที่เพ่ิมเติมการตรวจติดตามงาน “โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก 
และเยาวชน” 
      - ซ่อมแซมระบบประปาสวนสาธารณะบึงราชนก 
      - ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในสวนสาธารณะบึงราชนก 
      - ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในสนามกีฬาจังหวัด 
      - ตัดแต่งก่ิงไม้ ศูนย์ประสานแผนอำเภอบางกระทุ่ม 
      - ตัดแต่งก่ิงไม้ วัดนางพญา 
      - ตรวจสอบระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์ อำเภอพรหมพิราม 
      - ตรวจสอบระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์ อำเภอนครไทย 
      - ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      - บำรุงดูแลรักษาเกาะกลางถนนทางเข้าสวนสาธารณะบึงราชนก 
      - บำรุงดูแลรักษาโบราณสถานพระราชวังจันทน์ 
      - บำรุงดูแลรักษาศาลหลักเมือง 
      - บำรุงดูแลรักษาสวนสาธารณะบึงราชนก 
      - ติดตั้งป้ายจราจรภายในบริเวณพระราชวังจันทน์ 

นายณัฐวุฒิ ศรีมงคล 
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและ
ออกแบบ กองช่าง 

: ฝ่ายสำรวจและออกแบบ 
     1. สำรวจและออกแบบโครงการให้กับส่วนราชการ ในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วน จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 7 โครงการ 
      - โครงการหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ (ร.ร.กีฬา ฯ) 
      - โครงการซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมอาคารสำนักงานองค์การบริหาร
ส ่วนจ ังหวัดพิษณุโลก (อาคาร 1 , อาคาร 2) และบริเวณพื ้นที ่โดยรอบ                
สำนักงาน ฯ 
      - โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาโรงยิมเนเซียม 2,500 ที่นั่ง 
      - โครงการซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมกระเบื ้องปูพื้นภายในห้องสมุด
ประชาชน ศูนย์ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำอำเภอพรหมพิราม 
      - โครงการก่อสร้างรั้งคอนกรีต (ร.ร.ศรีอินทร์ ฯ) 
      - โครงการกอ่สร้างตาข่ายกันฟุตซอล (ร.ร.ศรีอินทร์ ฯ) 
     2. โครงการที่ดำเนินการเบิกจ่ายฎีกาเสร็จเรียบร้อย โครงการตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ ปี 2563 จำนวน 2 โครงการ รวมทั้งสิ้น 11,989,000.-บาท                                
        ๒.1. ค่าก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบผิวเรียบสายบ้านป่า - เขาไร่ 
หมู ่ที ่ 9  ต.บ้านป่า เชื ่อมต่อ หมู ่ที ่ 11 ต.ดอนทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก                 
จำนวนเงินที่เบิกจ่าย 1,999,000.-บาท      
        ๒.2. ค่าปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต                  
(ถนน อบจ.พิษณุโลก) สายหมู่ที ่ 10 ต.ท่าทอง อ.เมือง เชื ่อมต่อ หมู ่ที ่ 7                 
บ้านหนองปลิง ต.ท่านางงาม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก จำนวนเงินที่ เบิกจ่าย  
9,990,000.- บาท 
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     3. จัดทำราคากลางและส่งแบบแปลนให้กองพัสดุจัดซื้อจัดจ้าง 
        ๓.๑ โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ ปี 2563 จำนวน 3 โครงการ 
           ๓.๑.1. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบผิวเรียบ สายทาง
เลียบคลองส่งน้ำ C11 ต.ไผ่ขอดอน (จิกเอน) อ.เมือง - ต.มะตูม อ.พรหมพิราม               
จ.พิษณุโลก งบประมาณ 3,100,000.00 บาท 
           ๓.๑.2. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบผิวเรียบ สายหมู่ที่ 
14 บ้านหนองบอน ต.วังทอง - หมู่ที ่ 14 บ้านวังฉำฉา ต.วังพิกุล อ.วังทอง               
จ.พิษณุโลก งบประมาณ 1,500,000.00 บาท 
           ๓.๑.๓. โครงการก ่อสร ้างถนนผิวจราจรลาดยาง จากหมู ่ท ี ่  7                    
บ้านแก่งลาด ต.ห้วยเฮี ้ย เชื ่อมต่อ บ้านห้วยน้ำไซ ต.เนินเพิ ่ม อ.นครไทย                         
จ.พิษณุโลก งบประมาณ 2,000,000.00 บาท 
       ๓.๒ โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ ปี 2564 จำนวน 6 โครงการ 
          ๓.๒.1. โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนก
รีตสายบ้านวังแร่ (พล 3039) หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 7 บ้านหัววังกร่าง ต.มะขามสูง 
เชื่อมต่อ ต.ปากโทก อ.เมือง จ.พิษณุโลก งบประมาณ 1,991,000.00 บาท 
          ๓.๒.2. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. เลียบคลองโคกช้าง             
หมู ่ที ่ 3 ต.อรัญญิก เชื ่อมต่อ ต.สมอแข ต.บึงพระ อ.เมือง และ ต.วังพิกุล                 
อ.วังทอง จ.พิษณุโลก งบประมาณ 4,221,000.00 บาท 
          ๓.๒.3. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. สายไปบ่อน้ำมัน หมู่ที่ 4             
ต.วงฆ้อง เชื ่อมต่อ ต.ศรีภิรมย์  อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก งบประมาณ 
1,110,000.00 บาท 
        ๓.4. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. ซอยอาชีพ - คลองส่งน้ำ C10               
ต.ไผ่ขอดอน อ.เมือง หมู่ที ่ 2 เชื่อมต่อ ต.มะตูม อ.พรหมพิราม จ .พิษณุโลก 
งบประมาณ 1,995,000.00 บาท 
        ๓.5. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบผิวเรียบ สายหมู่ที่ 10                  
บ้านสะเดาน้อย ต.หนองพระ เชื ่อมต่อ ต.แม่ระกา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 
งบประมาณ 1,000,000.00 บาท 
         ๓.6. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. สายบึงคัด - บ้านหนองอ้อ 
หมู่ที ่ 11 บ้านบึงคัด ต.บางระกำ  อ.บางระกำ เชื่อมต่อ ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง                       
จ.พิษณุโลก งบประมาณ 2,700,000.00 บาท 
 4. จัดทำราคากลางและกองช่างจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 2 โครงการ 
        ๔.1. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง สายหลังโรงเรียน หมู่ที่ 10             
บ้านนาล้อม ต.ป่าแดง เช ื ่อมต่อ ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 
งบประมาณ 500,000.00 บาท  ประจำปี 2563 
        ๔.2. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. สายซอยมะเดื ่อ หมู ่ที ่ 9                      
อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก งบประมาณ 500,000.00 บาท ประจำปี 2564 

นายพิชิต ขอผล  
หัวหน้าฝ่ายผังเมือง  
กองช่าง 

: ฝ่ายผังเมือง 
      เรื่องที่ ๑ ดำเนินการประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานพิเศษ จัดกิจกรรม 
MICE ได้ทำคู่มือทั้งหมด ๔๘๙ หน้า ส่งให้ผู้ประเมินวันนี้ตรวจ 
      เรื่องที่ ๒ เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ได้มีการประชุมการบริหารจัดการ
บ ึงราชนก ของจ ังหว ัดพ ิษณ ุโลก เป ็นคร ั ้ งแรก ทางจ ังหว ัดพ ิษณ ุโลก             
หน่วยบัญชาการทหาร และชลประทานได้ทำดำเนินการขุดลอกไป ๒๕ เปอร์เซ็น 
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ทางช่างแจ้งว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐๐ วัน โดยมีรถแบคโฮ ๘๕ 
คัน รถบรรทุกประมาณ ๒๐๐ คัน ในส่วนของ อบจ.พิษณุโลก ได้รายงานทางผู้ว่า
ราชการจังหวัดว่าการถอนสภาพในปี ๒๕๖๖ จะเลื ่อนมาในปี ๒๕๖๔ และ
ท่านผู้ว่า ฯ กำชับในส่วนของความหลากหลายทางชีวะภาพ ซึ่งเราก็ได้รายงานว่า
เราได้กันพื้นที่ส่วนหนึ่งคือ ท้องนก พื้นที่ประมาณ ๙๐ ไร่ เป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 
ให้นกเป็ดน้ำอยู่ ได้ประสานงานกับชลประทานไว้แล้วกัดพ้ืนที่ทีเป็นป่าดังเดิมอยู่ 
๖๐ ไร่ สอดคล้องกับแนวคิดของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
โดยศึกษาพ้ืนที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ต้นแบบของประเทศไทย 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: ขอสอบถามระดับของสวนรุกขชาติจะต่ำกว่าระดับที่เราดำเนินการหรือไม่ 

นายพิชิต ขอผล  
หัวหน้าฝ่ายผังเมือง  
กองช่าง 

: ด้านหน้าสวนรุกขชาติจะประมาณ ๔๒ ซม. ด้านท้าย ๔๑ ซม. แต่ว่าระดับถนน
ของกองส่งเสริมและรอบบึงราชนก ๔๓.๕ ซม.  

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: แล้วจะแก้ไขอย่างไร  

นายพิชิต ขอผล  
หัวหน้าฝ่ายผังเมือง  
กองช่าง 

: ตามท่ีได้ประสานงานกับชลประทาน จะกันส่วนนี้เอาไว้ ทำเป็นแนวคันดิน และ
มีประตู้ระบายน้ำ บางส่วนจะมีการปรับพ้ืนที่ 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: ระดับน้ำเท่าไหร่ 

นายพิชิต ขอผล  
หัวหน้าฝ่ายผังเมือง  
กองช่าง 

: ระดับน้ำอยู ่ท ี ่  ๔๒.๕ เมตร จากระดับน้ำทะเล ระดับน้ำรอบบึงราชนก               
จะอยู่ที่ระดับ ๔๑ เมตร แต่ ๔๒ เมตร คือระดับน้ำสูงสุด  

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: ระดับสปริงเวย์ ระดับท่อระบายน้ำใช่หรือไม่ 

นายพิชิต ขอผล  
หัวหน้าฝ่ายผังเมือง  
กองช่าง 

: ใช่ครับ 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: พยายามติดตาม แล้วถ้าต้องทำคันดินก็ต้องทำ และส่วนความหลากหลาย                     
ทางชีวะภาพกำหนดโซนแล้วใช่หรือไม่ เราได้ตรวจสอบแบบร่วมกับชลประทาน
หรือไม่ เพราะพ้ืนที่นี้เราต้องดูแลในวันข้างหน้า จะต้องดูให้ชัดเจนด้วย 

๔.๕ กองคลัง  
นางสุวิมล เจริญพร 
ผู้อำนวยการกองคลัง 

: รายงานผลการปฏิบัติงานระหว่างเดือนสิงหาคม 2564 ขอเชิญฝ่ายการเงิน ฯ 

น.ส.จำรัส เขาด ี  
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี 
กองคลัง 

: รายงานผลการดำเนินงานของกองคลัง ฝ่ายการเงินและบัญชี เดือนสิงหาคม
2564 
       - ตรวจสอบใบสำคัญและฎีกาการเบิกจ่ายเง ินของทุกส่วนราชการ               
จำนวน 323 ฎีกา 
       - ตรวจสอบการเข ียนเช ็คส ั ่ งจ ่ายสำหร ับฎ ีกาท ี ่ ได ้ร ับอน ุม ัต ิแล้ว                    
จำนวน 323 ฎีกา 
       - จ่ายเช็คให้กับผู้มีสิทธิรับเงินพร้อมลงทะเบียนจ่าย จำนวน 305 ฎีกา 
       - ตรวจสอบใบสำคัญรับเงินพร้อมรับรองการจ่ายเงิน จำนวน 305 ฎีกา 
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       - จัดทำรายงานสถานะการเงินประจำวันและรายงานผู้บริหารท้องถิ่นทราบ
เป็นประจำทุกวัน 
       - งานจัดทำบัญชีทุกประเภท และทะเบียนต่าง ๆ 
       - งานจ ัดทำงบทดลอง งบรายจ ่าย และงบต ่าง ๆ พร ้อมรายงาน
ประจำเดือน สิงหาคม 2564 
       - งานควบคุมและจัดทำบัญชีในระบบ E-Laas 

 

 

 
นางกานต์จริา ชูเถื่อน 
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้  
กองคลัง 

: ฝ่ายพัฒนารายได้ ขอรายงานผลการปฏิบัติงานรายได้จัดเก็บเอง ประจำเดือน 
สิงหาคม ๒๕๖๔ 
       - ภาษีบุหรี่                   จำนวนเงิน  ๒,๓๘๔,๒๑๖.๘๒ บาท 
       - ภาษีน้ำมัน                 จำนวนเงิน     ๕๑๖,๐๒๘.๗๙ บาท 
       - ค่าธรรมเนียม ฯ โรงแรม จำนวนเงิน       ๑๖,๒๒๖.๘๐ บาท 
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๔.๗ กองสวัสดิการสังคม 
นายสมบุญ บุญญเศรษฐโชติ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ
สังคม 

: ขออนุญาตให้ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายสวัสดิการสังคม และฝ่ายส่งเสริมพัฒนา
ชุมชน ได้นำเรียนผลการปฏิบัติงานเดือนสิงหาคมท่ีผ่านมา 

 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
ด.ต.นิติ แก้วชื่น  
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
กองสวัสดิการสังคม 

: ขอรายงานผลการปฏิบัติงานการจัดซื้อ ในห้วงเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม 
2564 ดังนี้ 
     1. จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 11 รายการ เป็นเงิน 68,110.-บาท 
     2. จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ เป็นเงิน 34,105.-บาท 
     3. จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง เป็นเงิน 9,300.-บาท 
     4. จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 38 รายการ เป็นเงิน 48,105.-บาท 
     5. จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 3 รายการ เป็นเงิน 43,100.-บาท 
     6. จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 18 รายการ เป็นเงิน 14,822.-บาท 
ผลการปฏิบัติงานการจัดจ้าง ในห้วงเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม 2564 ดังนี้ 
     1. จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก (กฉ 559 พล) เป็นเงิน 3,250.-บาท 
     2. จ้างซ่อมแซมอาคารเรือนนอน 2 ชั้น เป็นเงิน 78,000.-บาท 
     3. จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ เป็นเงิน 37,322.-บาท 
     4. จ้างซ่อมรถยนต์ตู้ (กน 1353 พล) เป็นเงิน 33,524.-บาท 
     5. จ้างซ่อมรถยนต์โดยสารรสบัสปรับอากาศ ฯ จำนวน 2 คัน เป็นเงิน 
468,170.-บาท 
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 ฝ่ายสวัสดิการสังคม 
นางสุภารัตน์ ฉิมวิหค 
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการ
สังคม กองสวัสดิการสังคม 

: ขอรายงานผลการปฏิบัติงาน ในห้วงเดือน สิงหาคม 2564 ดังนี้ 
     1. งานสงเคราะห์ผ ู ้ป่วยยากไร้ ราย นายอาทิตย์ ส ุขแสง ได้มอบเงิน
สงเคราะห์ผู ้ป่วยที่ยากไร้ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564 ขณะนี้อยู่
ระหว่างการขออนุมัติเบิกเงิน เพ่ือให้การสงเคราะห์ ครั้งที่ 3 
     2. งานสนับสนุนรถสามล้อโยกและรถเข็นนั่ง 
   2.1 วันที่ 20 สิงหาคม 2564 มอบเข็นนั่งสำหรับผู้พิการ จำนวน 1 
คัน ให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุลา เพื่อนำไปมอบให้กับผู้พิการในพื้นที่           
ที่ขอรับการสนับสนุนมา รายนายชั้น เลิกดี 
 2.2 วันที่ 23 สิงหาคม 2564 มอบเข็นนั่งสำหรับผู้พิการ จำนวน 1 
คัน ให้องค์การบริหารส่วนตำบลวงฆ้อง เพื่อนำไปมอบให้กับผู้พิการในพื้นที่              
ที่ขอรับการสนับสนุนมา รายนายไพศาล หล้าสังวาล 
     3. การให ้บร ิการรถส ุขาเคล ื ่อนท ี ่  เม ื ่อว ันท ี ่  17 ส ิงหาคม 2564                    
โครงการศึกษาและจัดทำข้อมูลยุทธศาสตร์ของไมซ์ซ ิตี้  (อบจ.พิษณุโลก)                                   
ณ พระราชวังจันทน์ 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: มีใครจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ และกองสาธารณสุขมีอะไรรายงานเพ่ิมเติม
ต่อจากการรายงานเริ่มต้นอีกหรือไม่ ถ้าไม่อย่างนั้นขอให้ส่วนราชการอ่ืนรายงาน
ผลการปฏิบัติงานให้ทราบในลำดับต่อไป 

๔.๘ กองทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
นายอรุณ ปุมสันเทียะ     
หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อม  
กองทรัพย์ ฯ  
(แทน ผอ.กองทรัพย์ ฯ) 

: ขอรายงานผลการปฏิบัติงานแทนผู้อำนวยการกองทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ดังนี้ 
     1. โครงการปรับปรุงลานแสดงพันธุ ์ไม ้ประดับใบประดับดอก ตอนนี้
ดำเนินการแล้วเสร็จ ปลูกต้นไม้เรียบร้อยสามารถเข้าไปดูได้ 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: ดำเนินการเปลี่ยนสีนกฮูกให้ด้วย 

นายอรุณ ปุมสันเทียะ     
หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อม  
กองทรัพย์ ฯ  
(แทน ผอ.กองทรัพย์ ฯ) 

: กำล ังดำเน ินการอย ู ่คร ับ  และบร ิ เวณช ิงช ้าม ีการทาส ีใหม ่ ด ้านหลัง               
เป็นสวนแนวตั้ง  
     2. โครงการธนาคารน้ำใต้ดินต้นแบบ เพ่ือการเรียนรู้ 
     3. โครงการปล ูกบ ัวว ิกตอเร ีย  (บ ัวกระด ้ง ) ขณะนี้ขนาดประมาณ                        
50 เซนติเมตร จำนวน 50 กอ ดูแลบำรุงรักษาโดยการให้ปุ๋ยทางดินและทางใบ                 
ยังไม่สามารถลงไปยืนได ้
     4. โครงการ อบจ.พิษณุโลก รวมใจปลูกต้นไม้ตามรอยพ่อ โดยเริ่มดำเนิน
โครงการฯ มาต ั ้ งแต ่ว ันท ี ่  11 - 13 ส ิงหาคม 2564 โดยเจ ้าหน ้าที่                                 
กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และชาวบ้านโรงบ่ม แยกกันไปปลูก         
ตามสถานที่ต่าง ๆ และในวันที่ 20 สิงหาคม 2564 เรียนเชิญท่านนายก ฯ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานในพิธีเปิด ปลูกต้นรวงผึ้ง                  
ณ บริเวณพระมหาชัยเจดีย์ศรีสมอแคลง รวมต้นไม้ที่ทำการปลูก ประมาณ 
2,069 ต้น จะได้มีไม้ผลให้สัตว์ที่อยู่บริเวณนั้น 
     5. โครงการขุดลอกบึงราชนก เพื่อฟื้นฟูแหล่งน้ำและกักเก็บน้า 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ดำเนินการประชาสัมพันธ์สวนประดับใบประดับดอก                     
บึงราชนก ให้ประชาชนได้รับทราบ ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยว เช็คอิน ของจังหวัด
พิษณุโลก จะดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อใด 
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นายอรุณ ปุมสันเทียะ     
หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อม  
กองทรัพย์ ฯ  
(แทน ผอ.กองทรัพย์ ฯ) 

: ประมาณ 6 เดือน 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ดำเนินการได้เลยหรือไม่ 

น.ส.ใกล้รุ่ง ยิ้มศิลป์ 
หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์  
กองยุทธศาสตร์ ฯ 

: ได้ดำเนินการถ่ายทำคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์ไว้ก่อนแล้ว ตั้งแต่เริ ่มดำเนิน
โครงการ ฯ 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: ดำเนินการถ่ายทำการเปลี่ยนแปลงสวนประดับใบประดับดอก ตั้งแต่เริ ่มต้น
รวมถ ึงการประชาส ัมพ ันธ์ เป ิดให ้ เท ี ่ยวชมสวนประด ับใบประด ับดอก                     
เดือน พฤศจิกายน 2564 จัดทำพิธีเปิดสวนให้นักท่องเที่ยวได้รับทราบ 

น.ส.ใกล้รุ่ง ยิ้มศิลป์ 
หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์  
กองยุทธศาสตร์ ฯ 

: รับทราบ 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: ร้านกาแฟมีผู้จำหน่ายหรือยัง 

นายอรุณ ปุมสันเทียะ     
หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อม  
กองทรัพย์ ฯ  
(แทน ผอ.กองทรัพย์ ฯ) 

: ยังไม่มี อยู่ระหว่างดำเนินการหาผู้ขาย 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: กองพัสดุและทรัพย์สิน รายงานผลการปฏิบัติงานในลำดับต่อไป 

๔.๙ กองพัสดุและทรัพย์สิน 
นางวรางคณา จุลวรสกุลชัย
ผอ.กองพัสดุและทรัพย์สิน 

: เรียนท่านนายก ฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กองพัสดุและทรัพย์สิน มีอยู่ 2 
ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน และฝ่ายจัดหาพัสดุ รายงานผลการ
ปฏิบัติงานประจำเดือนสิงหาคม ขออนุญาตให้ฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน
รายงานก่อน 

 ฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน 
นางสุรัสวดี กาญจนนาภา
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนพัสดุและ
ทรัพย์สิน กองพัสดุและ
ทรัพย์สิน 

: ขอรายงานการผลปฏิบัติงานประจำเดือน สิงหาคม ดังนี้  
     1 .  ดำ เน ินการออกเลขรห ัสพ ัสด ุคร ุภ ัณฑ ์และจ ัดทำ ทะเบ ียน ฯ                      
ทุกส่วนราชการในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำเด ือน ส ิงหาคม พ.ศ. 2564 จำนวน                      
32 รายการ 
     2. ตรวจสอบทรัพย์สินเพื่อตัดจำหน่ายโอนทรัพย์สินในระบบบันทึกบัญชี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( e-LAAS ) ให้หน่วยงานภายใต้สังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 
     3. ให้การสนับสนุนรถยนต์ส่วนกลาง (รถตู้) กับหน่วยงานที่มีการร้องขอมา 
หน่วยงานภายใน 4 หน่วยงาน จำนวน 5 ครั้ง หน่วยงานภายนอก 1 หน่วยงาน 
จำนวน 2 ครั้ง  
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 ฝ่ายจัดหาพัสดุ 
นางภัครรัศม์ เที่ยงธรรมโม     
รก.หัวหน้าฝ่ายจัดหา ฯ 
กองพัสดุและทรัพย์สิน 

: ฝ่ายจัดหาพัสดุ ขอรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน สิงหาคม 2564 ดังนี้ 
     1. การจัดซื้อโดยวิธีคัดเลือก ดำเนินการในเดือนสิงหาคม 2564 จำนวน              
8 โครงการ 
     2. การจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก จำนวน 24 โครงการ โดยมีการจัดซื้อจัดจ้าง
โดยว ิธ ี เฉพาะเจาะจง  จำนวน 2 โครงการ  เน ื ่ องจากเป ็นเง ินสะสม                      
จึงต้องดำเนินการในรูปแบบ e-bidding 
     3. การซื้อและจ้างโดยวิธีคัดเลือกได้ประกาศผู้ชนะไปแล้วทั้งสิ ้น จำนวน             
34 โครงการ 
     4. การออกหนังสือรับรองผลงาน จำนวน 3 โครงการ 
     5. ดำเนินการคืนหลักประกันสัญญาที่พ้นจากภาระผูกพัน และได้รับการ
ตรวจสอบสภาพทรัพย์สิน แล้วอยู่ในสภาพใช้งานได้ปกติ จำนวน 10 โครงการ 

นางวรางคณา จุลวรสกุลชัย
ผอ.กองพัสดุและทรัพย์สิน 

: ขอรายงานเรื ่องเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที ่ได้ร ับการจัดสรรมา 5 โครงการ 
ดำเนินการทำประกาศแผนฯ เป็นที ่เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู ่ระหว่างจัดทำ
ประมาณการราคา อุดหนุนเฉพาะกิจปี 2565 การจากกองช่าง 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: จำนวนกี่โครงการ 

นางวรางคณา จุลวรสกุลชัย
ผอ.กองพัสดุและทรัพย์สิน 

: จำนวน 5 โครงการ 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: ฝ่ายสำรวจและออกแบบประมาณการทำราคากลางเสนอมาหรือยัง 

นายณัฐวุฒิ ศรีมงคล 
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและ
ออกแบบ กองช่าง 

: ในส่วนของแบบแปลนดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ 
ลงระบบใบจ ัดสรรงบประมาณ เพราะต ้องนำใบจ ัดสรรไปแจ ้งเลขกับ                   
กองพัสดุและทรัพย์สินก่อน เข้าสู่ระบบ และในส่วนคำสั่งแต่งตั้ง ฯ ดำเนินเป็น               
ที่เรียบร้อยแล้ว 

นายบัญชา พินิจอุปพันธ์  
ผอ.กองช่าง 

: ขออนุญาตเพิ่มเติมจากการสอบถามกับผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน              
ไม่ต้องดำเนินการลงระบบแล้วนั้น กองช่างจะเร่งดำเนินการในลำดับต่อไป 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: กองการเจ้าหน้าที่ รายงานผลการปฏิบัติงานในลำดับต่อไป 

๔.๑๐ กองการเจ้าหน้าที่ 
น.ส.กนิษฐิกา แพงลาด
หัวหน้าฝ่ายสรรหาและบรรจุ
แต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ 

: ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ ขอรายงานข้อมูลการปฏิบัติงาน
ในห้วงเดือนที่ผ่านมา จำนวน 6 เรื่อง ดังนี้ 
     เรื่องท่ี 1 สรุปกรอบอัตรากำลัง ข้าราชการ ข้าราชการครู ลูกจ้างประจำและ
พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก วันที่ 1 สิงหาคม 2564  
         - ข้าราชการ ข้าราชการครู                           จำนวน 274 คน 
         - ลูกจ้างประจำ                                        จำนวน   23 คน 
         - พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 491 คน 
                                                     รวมทั้งหมด จำนวน 788 คน 
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    เรื่องที่ 2 ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกได้มีประกาศรับโอน
ข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่าง จำนวน 1 อัตรา                 
มีผู้ประสงค์ขอโอนจำนวน 1 คน ได้แก ่
นางเฉลิมพร  แสงมณี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ (นักบริหารงาน
ทั่วไป ระดับกลาง) สังกัด กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท 
กำหนดวันโอนย้าย วันที่ 4 ตุลาคม 2564 
    เรื ่องที่ 3 รับโอนข้าราชการ ข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พนักงานส่วนท้องถิ่นอ่ืน และข้าราชการประเภทอ่ืน จำนวน 3 คน ได้แก ่
          - นายอรรถนันท์  คำยิ่ง ตำแหน่ง นักสันทนาการปฏิบัติการ สังกัด กอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ตั้งแต่วันที่ 4 ต.ค. 64) 
          - นางสาวณิชาภา อำพวสิน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
สังกัด กองสาธารณสุข (ตั้งแต่วันที่ 4 ต.ค. 64) 
          - นางสาวศรีอำพร  ชุรี ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ สังกัด 
โรงเรียนกีฬา อบจ.พิษณุโลก กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ตั้งแต่วันที่ 
1 พ.ย. 64) 
     เรื่องที่ 4 รับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด                       
เพ ื ่ อ เปล ี ่ ยนสายงานให ้ ดำร งตำแหน ่ ง ในสายงานน ิ เทศการศ ึ กษา                            
ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 9 - 24 สิงหาคม 2564 
มีผู้สนในสมัครสอบคัดเลือกฯ จำนวน 1 คน ได้แก ่
         - ส ิบเอกช ูศ ักด ิ ์   เพชรกระจ ่าง ตำแหน่ง คร ูชำนาญการพิ เศ ษ                      
สังกัด โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก กองการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือกฯ วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 
2564 (สอบข้อเขียน) และวันอังคาร ที่ 14 กันยายน 2564 (สอบสัมภาษณ์) 
ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา 
     เรื่องที่ 5 การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก (จำนวน 4 ตำแหน่ง 6 อัตรา) ดังนี้ 
         - ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข จำนวนผู้สมัคร 67 คน จำนวน
ผู้มาสอบ 27 คน 
         - ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวนผู้สมัคร 14 ราย จำนวนผู้มาสอบ 
11 คน 
         - ตำแหน่ง คนงาน จำนวนผู้สมัคร 47 คน จำนวนผูม้าสอบ 27 คน 
         - ตำแหน่ง คนสวน จำนวนผู้สมัคร 16 คน  จำนวนผู้มาสอบ 7 คน 
      เรื่องที 6 เรื่องอ่ืน ๆ 
         - พนักงานจ้าง ขอหนังสือรับรองการทำงาน จำนวน 7 คน 
         - ข้าราชการครู ข้าราชการ และข้าราชการผู ้ร ับบำเหน็จบำนาญ                 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที ่ของรัฐ                           
จำนวน 19 คน 
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น.ส.ชลุีกร ฉายะกูล 
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและ
พัฒนาบุคลากร  
กองการเจ้าหน้าที่ 

: ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ขอรายงานผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
     เรื่องท่ี 1 การขออนุญาตออกนอกพ้ืนที่จังหวัดพิษณุโลก มีจำนวน 2 คน 
เดินทางไปยัง กทม. และได้รายงาน ผู้ว่าจังหวัดพิษณุโลกเรียบร้อยแล้ว 
        - นายอิฐเรศ รำพึงดี ตำแหน่ง นายช่างเครื่องจักรกลอาวุโส กองช่าง  
        - นางว ันว ิษา รำพึงด ี ตำแหน่ง น ักจ ัดการงานทั ่วไปชำนาญการ                   
สำนักปลัด ฯ  
     เรื่องที่ ๒ รายงานพนักงานจ้างทั่วไป มีความเสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID – 19) กักตัว จำนวน 4 คน ดังนี้ 
         - นายประทีป ถุงเงิน ตำแหน่งคนงาน กองสวัสดิการสังคม 
         - นายประดิษฐ์ อ่อนอุ่น ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง 
กองช่าง 
         - นายสมบัติ คำดอนทอง ตำแหน่ง คนงาน กองการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
         - นางสาวณัชชา น่วมกรุง ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
สำนักเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
         - นางสาวฤทัยการ แสงสุข ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)  
(รับการรักษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว) สรุปวันลา จำนวน 22 วัน 
     เรื่องท่ี 3 รับนักศึกษาฝึกงาน รวม 7 คน 
         -  ว ิทยาล ัยเทคน ิคพ ิษณ ุโลก จำนวน 4 คน ส ิ ้นส ุดการฝ ึกงาน               
วันที่ 31 สิงหาคม 2564 
         - วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก จำนวน 3 คน สิ ้นสุดการฝึกงาน                
วันที่ 3,30 กันยายน 2564 
     เรื ่องที่ 4 การขอยืมตัวข้าราชการเข้าร่วมคณะกรรมการต่าง ๆ จำนวน                  
3 เรื่อง 
         - เทศบาลนครพิษณุโลก ขอบุคลากรร่วมเป็นที่ปรึกษาในคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ของรายนายพิชิต ขอผล ตำแหน่งหัวหน้า   
ฝ่ายผังเมือง กองช่าง 
         - เทศบาลตำบลบางระกำ ขอบุคลากรเป็นเจ้าหน้าที่ สำรวจออกแบบ
และประมาณราคา โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
1.00 เมตร พร้อมบ่อพักท่อระบายน้ำ และประตูระบายน้ำเหล็กหล่อ 
         - จังหวัดพิษณุโลกขอบุคลากรร่วมในการดำเนินงานจ้างที ่ปร ึกษา                  
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการอนุรักษ์ และพัฒนา
บริเวณเมืองเก่าพิษณุโลก จำนวน 2 คน โดยนายก ฯ มอบหมาย 
              1) นายณัฐวุฒิ ศรีมงคล ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ  
สังกัด กองช่าง เป็นคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษาและ
กำหนดราคากลาง 
              2) นางพร้อมพันธ์ เปี ่ยมเจริญ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายนิต ิการ                   
สังกัด สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็น คณะกรรมการดำเนินงาน              
จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
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     เร ื ่องที ่  5 ดำเน ินการจ ัดประช ุมคณะทำงานเพื ่อจ ัดทำการประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อขอรับเงินรางวัลประจำปี
สำหรับข้าราชการ ฯ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ                      
และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 
2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา ได้สรุปสาระสำคัญคือ     
การเสนอโครงการ/กิจกรรม เพื่อเสนอต่อ ก.จ.จ. เพื่อขอความเห็นชอบแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการในการพิจารณาโครงการ ฯ และตัวชี ้ว ัดของโครงการ                          
(ปี งบประมาณ 2565) ดังนี้ 
         - โครงการที ่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ได้แก่ 
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัดพิษณุโลก 
         - โครงการดีเด่น ได้แก่ โครงการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ
จัดการน้ำตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารน้ำใต้ดิน) 
      เรื ่องที่ 6 กำหนดงานบริการเพื่อจัดจ้างสถาบันการศึกษาฯ ดำเนินการ
สำรวจความพึงพอใจ 4 งานบริการ ได้แก่ 
 1) งานบริการศูนย์ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำอำเภอ 9 อำเภอ 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและห้องสมุด 
 2) งานให้บริการศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ 
 3) งานให้บริการอาคารบึงราชนก 
 4) งานให้บริการช่วยเหลือรถเข็น – รถโยกเติมพลังชีวิตคนพิการ 
      เรื ่องที่ 7 การคัดเลือกข้าราชการ อบจ. เพื ่อเลื ่อนและแต่งตั ้งให้ดำรง
ตำแหน่งในระดับที่สูงข้ึน ข้าราชการ ฯ กองช่าง จำนวน 1 คน ได้แก่ 
          - นายศราวุธ แสงเกตุ ขอปรับปรุงตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ               
เป ็นว ิศวกรโยธาชำนาญการพ ิ เศษ อย ู ่ ระหว ่างประสานขอกรรมการ                       
จากหน่วยงานภายนอก เพ่ือเป็นคณะกรรมการปรับปรุงตำแหน่ง 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: แจ้งฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ขอพบนักศึกษาฝึกงาน ที่ดำเนินการ
ฝึกงานเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย เพ่ือแนะนำ/ชี้แนะแนวทาง 

น.ส.ชลุีกร ฉายะกูล 
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและ
พัฒนาบุคลากร  
กองการเจ้าหน้าที่ 

: รับทราบ 

นายปรีชา มั่นระวัง 
หัวหน้าฝ่ายวินัยและส่งเสริม
สร้างคุณธรรม  
กองการเจ้าหน้าที่ 

: ฝ่ายวินัยและเสริมสร้างคุณธรรม ขอรายงานผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาดังนี้ 
    เรื่องที่ 1 จัดประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการทางวินัยและให้ออกจาก
ราชการ เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2564 
    เรื่องที่ 2 จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาดำเนินการทางวินัยอุทธรณ์
และร้องทุกข ์เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 
    เรื ่องที่ 3 จัดการประชุม ก.จ.จ. ครั ้งที ่ 8 ประจำปี 2564 ในวันที ่ 31 
สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. 
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๔.๑๑ หน่วยตรวจสอบภายใน 
นางนนทสรวง ภู่หริย์วงศ์สุข
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบ
ภายใน 

: ในปีงบประมาณ 2564 หน่วยตรวจสอบภายใน ได้กำหนดแผนการตรวจสอบ 
รวม 4 ครั้ง ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 3 ครั้ง ซ่ึงได้รายงานผลให้หัวหน้าส่วน         
ราชการทุกสังกัดทราบแล้ว  และครั้งที่ 4 อยู่ระหว่างตรวจสอบ ยังไม่แล้วเสร็จ 
จากการตรวจสอบทั้ง 3 ครั้งที่ผ่านมา ยังตรวจสอบได้ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ยังมี 
เรื่องที่ต้องตรวจติดตามต่อไป  เพื่อให้การปฏิบัติงานของแต่ละกอง เป็นไปตาม
กฎ ระเบียบ และเริ่มฐานข้อมูลที่ถูกต้อง 
: ตามที่ผู้บริหารชุดก่อนได้ประชุมหารือเพื่อแก้ไขปัญหากรณีที่ให้ครูปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการเงินการบัญชี และการพัสดุ เนื่องจากพบปัญหาข้อผิดพลาดในการ
เบิกจ่าย และการพัสดุ จึงให้เปิดกรอบอัตรากำลังเพื่อช่วยเหลือโรงเรียน ๆ ละ 
2 อัตรา รวมทั้งสิ้น 6 อัตรา โดยกำหนดกรอบไว้ที่ฝ่ายบริหารฯ (ฝ่ายธม) กอง
การศึกษา แต่ในปัจจุบันยังไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้วิเคราะห์ค่างานไว้  
     สำหรับผลการปฏิบัติงานในห้วงเดือน สิงหาคม 2564 ขอให้หัวหน้าสาย
ปฏิบัติการสายที่ 1 และ 2 รายงานผลการปฏิบัติงานในลำดับต่อไป 

นางจันทิมา สังขดิษฐ์
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ชำนาญการ 

: สายปฏิบัติการสายที่ 1 ขอรายงานผลการปฏิบัติงานในห้วงเดือน สิงหาคม 
2564 ดังนี้   
     ด้านการเบิกจ่าย ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการตรวจสอบตามแผนการ
ตรวจสอบครั้งที่ 4 จำนวน 3 เรื่อง ดังนี้ 
       - การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนส่วนราชการ 
       - การเบิกจ่ายโครงการฝึกอบรมและจัดงาน 
       - การเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคเฉพาะค่าน้ำ 

น.ส.ขวัญรักษ์ หมื่นศรีชัย
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ชำนาญการ 

: สายปฏิบัติการสายที่ 2 ขอรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบด้านพัสดุและ
ทรัพย์สิน ดังนี้ 
     1. ตรวจสอบโครงการซ่อมปรับเกรดถนนในเขตอำเภอเมือง  
จำนวน 69 โครงการ ระยะทางยาว 160 กิโลเมตรเศษ 
     2. ตรวจสอบขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 19 ฎีกา 
     3. ตรวจสอบการเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 44 ฎีกา 

๔.๑๒ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
นางสิริวรรณ บูรณสิงห์ 
ผอ.กองการศึกษา ฯ 

: ขอนำเรียนเรื่องที่สั่งการฯ ระเบียบการให้ทุนการศึกษา ตามท่ีได้ศึกษาระเบียบ
ของกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเกี่ยวกับการให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา
และการให้ความช่วยเหลือนักเรียนของ อปท. ประจำปี 2561 การตั้งทุนมี 2 
ประเภท ดังนี้ 
      1. นักศึกษา ใช้คำว่า “มีสิทธิ์การรับทุน” 
      2. นักเรียน  ใช้คำว่า “ชว่ยเหลือ” 
     ตามเงื ่อนไขหาก อปท. มีงบประมาณเกิน 200 ล้านบาท งบประมาณ                 
จะตั ้งได้ไม่เกินร้อยละ 2 แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท และนักเร ียนนักศึกษา                     
ต้องมีภ ูม ิลำเนาอยู ่ในพื ้นที ่ของ อปท. เป็นเด็กที ่ยากจนหรือด้อยโอกาส                   
โดยผู้ขอทุนจะต้องทำเรื่องถึงท่านนายก และดำเนินการมอบต่อให้คณะกรรมการ
ช่วยเหลือประชาชนของ อปท. ตามที ่ได้ปรึกษา/หารือ ท่านปลัด ฯ แล้ว                   
ให้คณะกรรมการที่อยู่ในสำนักปลัด ฯ ดำเนินการ 
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     จึงขอหารือ/สอบถาม จะดำเนินการให้ทุนการศึกษากับนักเร ียนหรือ
นักศึกษา หรือให้ทุนการศึกษาทั้ง 2 ประเภท ส่วนใหญ่ถ้าเป็นทุนนักเรียนจะ
พิจารณาปีต่อปีอยู่แล้ว แต่ถ้าเป็นทุนการศึกษาตามปกติที ่เคยจัดที่องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่หรือที่สกลนคร ก็จะเป็นทุนต่อเนื่อง ของนักเรียน
ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ให้ต่อเนื่องจน
สำเร็จการศึกษา หรือจะเป็นนักศึกษาในระดับ ปวช. , ปวส.  ตามลักษณะของ
การเรียนในหลักสูตรนั้น ๆ  

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: ดำเนินการครอบคลุมทั้ง 2 ประเภท ให้ถูกต้องตามระเบียบ ฯ  

นางสิริวรรณ บูรณสิงห์ 
ผอ.กองการศึกษา ฯ 

: หากเป็นทุนนักเรียนต้องพิจารณาปีต่อปี หากเป็นทุนนักศึกษาที่เคยปฏิบัติ              
ที่ อบจ.เชียงใหม่ หรือสกลนคร เป็นทุนต่อเนื่อง จะรับเด็กตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ ๖ หรือกำลังจะศึกษาในระดับอุดมศึกษา โดยให้ต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษา 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: หมายถึงให้ทุนเด็กถึงระดับอุดมศึกษาใช่หรือไม่ 

นางสิริวรรณ บูรณสิงห์ 
ผอ.กองการศึกษา ฯ 

: ใช่ค่ะ ระดับสูงกว่ามัธยมศึกษาปีที่ 6 ระดับ ปวส. หรือ อุดมศึกษา ตามลักษณะ
การเรียนในหลักสูตรนั้น ๆ    

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

:    - ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้ตั้งงบประมาณไว้หรือไม่  
     - มอบหมายให้กองการศึกษาดำเนินการตั้งงบประมาณในปี ๒๕๖๕ 

นางสิริวรรณ บูรณสิงห์ 
ผอ.กองการศึกษา ฯ 

: ท่านนายก ฯ จะเลือกสนับสนุนนักเรียนหรือนักศึกษา  

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: แยกนักเรียนหรือนักศึกษาใช่หรือไม่ นักศึกษาคือต้องระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
๖ ขึน้ไปใช่หรือไม่ ถ้านักเรียนต้องระดับชั้นใด  

นางสิริวรรณ บูรณสิงห์ 
ผอ.กองการศึกษา ฯ 

: นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: ควรจะสนับสนุนทั้งนักเรียนและนักศึกษา ต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งใช่หรือไม่ 

นางสิริวรรณ บูรณสิงห์ 
ผอ.กองการศึกษา ฯ 

: ไม่ต้องเลือกแต่มีข้อจำกัด คือ ถ้างบประมาณ ๒๐๐ ,๐๐๐,๐๐๐.- บาท ขึ้นไป  
จะต ั ้ งงบประมาณได ้ เพ ียงร ้อยละ ๒ ของเง ินรายได ้  และต ้องไม ่ เกิน 
๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท ถ้ากระจายหลายทุนจะทำให้จำนวนคนไม่พอ เพราะว่าทุน
นักศึกษา ไม่ต่ำกว่า ๓๐,๐๐๐.- บาท/คน/ปี    

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: ตั้งเป้าหมายไว้ แล้วกระจายเงินให้คลอบคลุม งบประมาณมีเท่าใด ให้คัดกรอง
จำนวนเงินให้ได้เท่านั ้น ต้องสนับสนุนทั ้งนักศึกษาและนักเร ียน ไม่เกิน 
๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท ให้ตั้งเต็มจำนวนวงเงินงบประมาณ    

 ฝ่ายบริหารการศึกษา 
นางวิลาวัณย์ เมโรนิต
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 
รก.หัวหน้าฝ่ายบริหาร
การศึกษา 

: การมอบทุนการศึกษาจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)  
ตามโครงการการจัดการศึกษาเชิงพื ้นที ่เพื ่อความเสมอภาคทางการศึกษา               
ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคมและโรงเรียนศรีอินทราทิตย์                
พิทยาคม โรงเรียนละ ๔ ราย เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น.    
ณ ห ้องประช ุมส ุพรรณก ัลยา องค ์การบร ิหารส ่วนจ ังหว ัดพ ิษณ ุ โลก                          
โดยมี ดร.ส ุเนตร ผู ้ร ับผิดชอบโครงการ ท่านนายกฯ และคณะผู ้บร ิหาร 
ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด เข้าร่วมการมอบทุนการศึกษาฯ ดังกล่าว   
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 กลุ่มงานนิเทศการศึกษา 
นางสาวณิภัทรา หอมสะอาด  
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 
รก.หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศ
การศึกษา 

:     เรื ่องที่ ๑ การประกันคุณภาพการศึกษา จังหวัดพิษณุโลกแจ้งแนวทาง                
การดำเนินการจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด อปท. 
เพื ่อให้การขับเคลื ่อนระบบประกันคุณภาพการศึกษาปี ๒๕๖๓ เป็นไปตาม
เป้าหมายที่กำหนด และตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ หมวดที่ ๖ มาตรา ๔๘                 
ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดและ
เปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก กลุ่มงานนิเทศฯ จึงได้ประสานกับ
โรงเรียนในสังกัดให้จัดส่งรูปเล่มประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปี
การศึกษา ๒๕๖๓ ให้กองการศึกษาฯ เพื ่อรวบรวม วิเคราะห์ จัดทำรูปเล่ม                
ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบ และจัดทำรูปเล่มที่สมบูรณ์เพ่ือเสนอผู้บริหาร
ภายในสัปดาห์หน้า  
      เรื ่องที ่ ๒ การติดตามการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์                
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) กลุ่มงานนิเทศ ฯ               
ได้ประสานโรงเรียนในสังกัดให้จัดส่งรายงานการติดตามการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ของครู ในห้วงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา ซึ่งโรงเรียนในสังกัด
รายงานครบเร ียบร ้อยแล ้ว ขณะนี ้กล ุ ่มงานน ิเทศ  ฯ กำล ังสร ุปข ้อมูล                     
เพ่ือจะนำเสนอผู้บริหารต่อไป    

นางสิริวรรณ บูรณสิงห์ 
ผอ.กองการศึกษา ฯ 

: ในการรายงานการประเม ินตนเอง มาจาก Self-Assessment Report            
เป็นข้อมูลของสถานศึกษาในการดำเนินงาน ที่ผ่านมามีการรวบรวมแต่ไม่ได้
ผนวกกันทั้ง ๓ โรงเรียนเพ่ือเปรียบเทียบข้อมูล ในปีนี้จึงให้ทำตารางเปรียบเทียบ
เพื ่อรายงานผู ้บร ิหาร โดยให้ ส.อ.ช ูศ ักดิ์  เพชรกระจ่าง ช ่วยดำเนินการ                
เพราะขณะนี้ไม่มีตำแหน่งศึกษานิเทศก์ 

 ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
นางสิชากรณ์ โพธิ์ทอง  
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 
รก.หัวหน้าฝ่ายส่งเสริม
การศึกษาฯ  

: ขอรายงานผลการดำเนินงานเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ 
       - วันที ่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ ท่านนายกฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและ
หัวหน้าส่วนราชการร่วมนำเสนอผลงานเพื่อรับการตรวจประเมินมาตรฐาน 
MICE จากสถานบันรับรองมาตรฐาน ISO  
       - วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ ท่านรองอิทธิพล เป็นประธานการประชุม
ติดตามผลงานพร้อมให้คำแนะนำในการนำเสนอผลงาน 
       - วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ ท่านปลัดฯ เป็นประธานในการประชุมติดตาม
พร้อมทั้งสรุปเพื่อรับการตรวจประเมินจากสถาบันรับรองมาตรฐาน ISO  
       - วันที่ ๑๑ และ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ กองการศึกษาฯ ร่วมกับโรงเรียน
ก ีฬาฯ จ ัดก ิจกรรม Big Cleaning Day ณ บร ิ เวณโดยรอบอาคารศ ูนย์
ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ เพ่ือปรับภูมิทัศน์ให้สะอาดและสวยงาม 
       - วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ เจ้าหน้าที่กองช่างเข้าสำรวจพร้อมประมาณ
ราคาการซ่อมแซมอาคารอนุรักษ์บ้าน ๒ หลัง เพื่อดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม
ในปีงบประมาณต่อไป  

น.ส. ชิดชนก เสน่หา 
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 

:     เรื่องที่ ๑ ปัจจุบันโรงเรียนกีฬา ฯ ได้ขอความอนุเคราะห์ผู้ช่วยบรรณารักษ์                             
ช่วยจัดระเบียบห้องสมุด เนื ่องจากโรงเรียนกีฬา ฯ ไม่มีบรรณารักษ์ และ
ห้องสมุดบางอำเภอปิดให้บริการเนื ่องจากใช้เป็นสถานที่สำหรับฉีดวัคซีน                         
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จึงมอบหมายให้ผ ู ้ช ่วยบรรณาร ักษ์ช ่วยจัดระเบียบ จ ัดระบบฐานข้อมูล                       
ระบบยืม-คืน ห้องสมุดโรงเรียนกีฬา ฯ  
      เรื่องที่ ๒ โครงการอุทยานการเรียนรู้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 
ที ่จะดำเนินการ ณ สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก ขณะนี ้กองการศึกษา  ฯ                  
ได้รับคืนห้องสมุดชุมชนจากโรงเรียนบ้านใหม่ รับคืนตู ้ฟิตเนสจากเทศบาล             
ตำบลวงฆ้อง ๑ ตู้ เทศบาลพันเสา ๑ ตู้ และอบต.วัดจันทร์ ๑ ตู้ ซึ ่งครบตาม
จำนวนที่ต้องการแล้ว กองช่างได้ตรวจสอบความเสียหายและได้ประมาณการ
ซ ่อมแซมแล ้ว อย ู ่ระหว ่างกระบวนการจำหน่ายโดยว ิธ ีการแป รสภาพ                 
เนื่องจากมีการเปลี่ยนวัตถุประสงค์   

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: ตู้ที่วางกับพ้ืนควรหาวัสดุรองพ้ืน เพ่ือไม่ให้สัมผัสกับดิน ป้องกันไม่ให้ผุ  

น.ส. ชิดชนก เสน่หา 
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 

: ได้ปรับพื้นที่และได้นำเรียนกองช่าง มีการวางแผนว่าจะยกพ้ืน 

นางสิริวรรณ บูรณสิงห์ 
ผอ.กองการศึกษา ฯ 

: ที ่นำมาวางไว ้ เน ื ่องจากหน ่วยงานที ่ย ืมไปได ้โอนค ืนย ังไม ่ ได ้ ใช ้ งาน                   
ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนที่กองช่างประมาณราคาเพ่ือแปลงเป็น Co-working Space 
ซึ ่งกองช ่างได ้จ ัดส ่งเจ ้าหน้าที ่มาด ูแลได ้เตร ียมพื ้นต ั ้งไว ้ เร ียบร ้อยแล้ว                   
บริเวณหลังเสาธง อีก ๑ ตู้ ท่านรองอิทธิพล ได้ประสานขอเปลี่ยนแปรสภาพ                
ใช้เป็นป้อมยามของ อบจ.พิษณุโลก ก็ได้เตรียมไว้ให้ ๑ ตู้   
- ในส ่วนการพัฒนาว ังจ ันทน์และพัฒนาสนามกีฬา  ฯ กองการศึกษาฯ                     
ได ้ร ับคำแนะนำจากท่านท ี ่ปร ึกษาประนอม และท่าน พลเอก ดร.ศ ิริ                     
ได้เห็นความสำคัญของพระราชวังจันทน์ กองการศึกษา ฯ ได้จัดทำกำหนดการ
พัฒนาพระราชวังจันทน์และสนามกีฬา ฯ ทุกวันพุธเว้นวันพุธ  

 ฝ่ายส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 
ส.อ. ธีรพล เงกสอนอ 
รก.ฝ่ายส่งเสริมกีฬาและ
นันทนาการ  

: ขอรายงานผลการดำเนินงานเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ 
     เรื ่องที ่ ๑ การปรับปรุงโรงยิมเนเซียม ๖๐๐ ที ่นั ่ง โดยดำเนินการทาสี               
และเปลี่ยนหน้าต่างจากบานพับเป็นบานเลื่อน  
     เรื่องท่ี ๒ การปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าสำนักงาน 
     เรื่องท่ี ๓ การทำความสะอาดประจำวันตลอดทั้งเดือน  

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: บริเวณสนามหน้าเทียมมีหญ้าขึ้น ให้ตรวจสอบเป็นประจำ คอยดูแลรักษา
สภาพให้เรียบร้อย หญ้าเทียมต้องปั ่นหญ้าอยู ่เสมอ ถ้าดำเนินการปั ่นหญ้า                                                      
ให้แจ้งให้ทราบ    

ส.อ. ธีรพล เงกสอนอ 
รก.ฝ่ายส่งเสริมกีฬาและ
นันทนาการ 

: ต้องตรวจสอบเครื่องปั่นหญ้าที่มีอยู่ ซึ ่งเป็นเครื่องเล็ก หากต้องดำเนินการ             
ณ สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก ต้องจ้างเอกชน 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: ณ สนามหญ้าเทียม ต้องมีเครื่องปั่นหญ้าประจำสนามใช่หรือไม่ 

ส.อ. ธีรพล เงกสอนอ 
รก.ฝ่ายส่งเสริมกีฬาและ
นันทนาการ 

: มีในส่วนสนามหญ้าเทียมที่เราก่อสร้างที่บางกระทุ่ม ซึ่งเป็นเครื่องเล็ก  

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: ประสิทธิภาพของเครื่องเล็กไม่สามารถดำเนินการได้ใช่หรือไม่ หญ้าเทียมที่
สนามบางกระทุ่มและสนามกีฬาจังหวัด ฯ เป็นหญ้าชนิดเดียวกัน  
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ส.อ. ธีรพล เงกสอนอ 
รก.ฝ่ายส่งเสริมกีฬาและ
นันทนาการ 

: เนื ่องจากไม่ได้ดำเนินการปั ่นหญ้าที ่สนามหญ้าเทียม สนามกีฬาจังหวัด
พิษณุโลกมานาน จึงไม่สามารถปั่นให้หญ้าขึ้นได้  

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายก อบจ.พิษณุโลก 

: ให้ทดลองใช้เครื่องเล็กดำเนินการปั่นหญ้าสนามหญ้าเทียม สนามกีฬาจังหวัด
พิษณุโลก 

๔.๑๓ โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม 
นายวินัย ศรีวงษา 
ผอ.รร.บางกลางท่าวพิทยาคม 

: ขอรายงานผลการดำเนินงานเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ 
     เรื ่องที่ ๑ โรงเรียนจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โดยคณะครูและบุคลากร
ร่วมกันปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ ภายในพื้นที่โรงเรียน โดยพันธุ์ไม้มาจาก     
การขยายพันธุ์ในโรงเรียน 
     เรื ่องที ่ ๒ วันที ่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ โรงเรียนได้ร ับการประสานจาก                      
ฝ่ายนิติการ เรื ่องการตรวจรังวัดพื้นที่เพื่อขอเช่าต่อ ซึ่งโรงเรียนได้ประสาน
เจ้าหน้าที่ป่าไม้ ต.หนองกะท้าว เข้าตรวจวัดพ้ืนที่ ซึ่งป่าไม้จะแจ้งเป็นเอกสารอีก
ครั้ง 
     เร ื ่องท ี ่  ๓ โรงเร ียนดำเน ินการซ ่อมบำร ุงด ูแลอาคารสถานที ่  เช่น                         
รางระบายน้ำ ตัดแต่งกิ ่งไม้ กวาดใบไม้บนหลังคาอาคารเรียนและห้องสมุด 
ซ่อมแซมประตู  
     เรื ่องที ่ ๔ นำนักเรียนจำนวน ๔ ราย เข้ารับทุนการศึกษาจากกองทุน          
เพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
     เรื ่องที่ ๕ การจัดกิจกรรมห้องสมุดออนไลน์ ให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม    
เช่น สมุดเล่มเล็ก การศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพื่อตอบปัญหาซึ่งมีการมอบเกียรติบัตร
ให้นักเรียนผู้ผ่านเกณฑ์ ซึ่งได้ขยายผลไม่ยังนักเรียนที่ไม่ได้อยู่ต่างโรงเรียน                
เช่น โรงเรียนนครไทยฯ โรงเรียนอ่ืน ๆ ที่อยู่ต่างจังหวัด   

๔.๑๔ โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม 
นายอโณทัย บัวขัน 
ผอ.รร.ศรีอินทราทิตย์พิทยาคม 

: ขอรายงานผลการดำเนินงานเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ 
     เรื่องที่ ๑ การจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา ฯ มีการจัดพิธีและปลูก
ต้นไม้ 
     เรื ่องที ่ ๒ ในวันที ่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ได้ดำเนินการติดตามการเรียน                
การสอนและมอบเงินค่าเครื ่องแบบและอุปกรณ์การเรียนสำหรับนักเรียน                    
ซึ่งได้แบ่งเป็นสายในแต่ละหมู่บ้าน ซึ่งได้ส่งใบงานติดตามการเรียนการสอนและ
การวัดและประเมินผล และรับคืนใบงาน 
     เร ื ่องที ่ ๓ ในวันที ่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ เจ้าหน้าที ่ป ่าไม้จาก ตำบล                   
หนองกะท้าวเข้าดำเนินการวัดพ้ืนที่เพ่ือต่อสัญญาการใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ 
     เรื่องที่ ๔ ในวันที่ ๑๙ – ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูล
บัตรประชาชนและบัญชีธนาคารของนักเรียนและผู้ปกครองสำหรับการรับเงิน
ช่วยเหลือเยียวยา จำนวน ๒,๐๐๐.- บาท  
     เรื่องที่ ๕ วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ โรงเรียน ฯ ขอรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก จากคณะกรรมการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. ที ่กองการศึกษา ฯ ได้นำเรียนว่า               
ได้ส่ง SAR (รายงานการประเมินตนเอง) ซึ่งสมศ. ได้ประเมิน SAR ของโรงเรียน
รอบท่ี ๔ ซึ่งเกณฑ์การประเมินมี ๓ ระดับ ใน ๓ มาตรฐาน ได้แก่ ปรับปรุง พอใช้ 
และดี ๓ มาตรฐานของโรงเรียนศรีอินทราทิตย์ฯ อยู่ในระดับดี เนื่องจากโรงเรียน
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ได้จัดการประชุมระหว่างครูและคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อพิจารณาขอรับ
การประเมินเพิ ่มเติมเพื ่อขอรับการประเมินคุณภาพที่สูงขึ ้น ซึ ่งมี ๒ ระดับ                
คือ ดีมากและดีเยี่ยม จึงต้องขอรับการประเมินอีกครั้งเมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม 
๒๕๖๔ ที ่ผ่านมา สมศ. แจ้งผลเมื ่อวัน ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ มาตรฐานที่ ๑                    
ด้านคุณภาพผู้เรียน ได้ระดับดีมาก มาตรฐานที่ ๒ ด้านการบริหารจัดการ                     
ได้ระดับดีเยี ่ยม มาตรฐานที่ ๓ ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู ้เรียน                 
เป็นสำคัญ ได้ระดับดีมาก         

๔.๑๕ โรงเรียนกีฬา อบจ.พล. 
ส.อ.ชูศักดิ์ เพชรกระจ่าง 
รก.ผอ.รร.กีฬา ฯ 

: ขอรายงานผลการดำเนินงานเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ 
     เรื ่องที ่ ๑ เมื ่อวันที ่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ รายการ “Kids ดี” ช่อง NBT                
ถ่ายทำเกี่ยวกับนายบุญชัย ศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมา     
ซึ ่งเข้าศึกษา ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดพิษณุโลกตั ้งแต่ชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ ๑                 
ซ ึ ่ งเป ็นเด ็กชาวเขาจากจังหว ัดตากซึ ่งม ีความม ุ ่งม ั ่นพยายาม รายการ                        
จึงจะเผยแพร่ให้เยาวชนในประเทศไทยทราบและเกิดความมุ่งมั่น ความพยายาม
นำไปสู่ความสำเร็จ  
     เรื่องท่ี ๒ โรงเรียนกีฬา ฯ ร่วมกับกองการศึกษา ฯ พัฒนาพระราชวังจันทน์ 
     เรื่องที่ ๓ ในวันที่ ๑๙ – ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ โรงเรียนจัดการประชุมผ่าน
ระบบออนไลน ์ เร ื ่อง โครงการงานว ิจ ัยเพ ื ่อพ ัฒนาค ุณภาพการศ ึกษา               
ซึ่งโรงเรียนเน้นย้ำครูทุกคนให้ได้ทราบและเกิดการพัฒนา หลังจากการประชุม    
ได้มอบหมายให้ครูทุกคนจัดทำงานวิจัย ๑ เล่ม เพื่อตอบโจทย์การแก้ไขปัญหา 
ในรายวิชาที่สอน  
     เรื่องที่ ๔ กลุ่มนิสิตฝึกสอนจากมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ดำเนินงานโครงการ 
PESE (Physical Education, Science, English) การนำศัพท์ภาษาอังกฤษลง
ในเฟสบุ๊ก เพ่ือให้นักเรียนได้ศึกษาข้อมูล 
     เรื่องท่ี ๕ บุคลากรจากกองการศึกษา ฯ ช่วยปรับปรุงห้องสมุด จัดระบบการ
จัดหมวดหมู่หนังสือ  
     เรื่องท่ี ๖ การปรับปรุงห้องโสตทัศนศึกษา ขณะนี้ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว         

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายก อบจ.พิษณุโลก 

: เร ื ่องการศึกษา ได้ดำเนินการประเมินผลจากการเรียนออนไลน์หรือไม่                      
พบข้อบกพร่องหรือไม่ มีวิธีแก้ไขอย่างไร ให้แต่ละโรงเรียนนำเสนอ ทำอย่างไร
จะทำให้เด็ก ๆ ได้รับความรู้ในเนื้อหาที่มุ่งอยากให้เด็ก ๆ ได้รับรู้  

นายวินัย ศรีวงษา 
ผอ.รร.บางกลางท่าวพิทยาคม 

: ตามที่โรงเรียนได้ดำเนินการเรียนการสอนทางออนไลน์ควบคู่กับการติดตาม                
ถึงบ้านนักเรียน เนื ่องจากการเรียนการสอนออนไลน์ในบางช่วงนักเร ียน                    
ขาดความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรม ผู ้ปกครองต้องบังคับเด็กให้เร ียน                      
ซึ่งโรงเรียนได้ติดตามการเรียนการสอนแต่ละรายวิชา ปัญหาที่พบ ได้แก่ 
     ๑. สัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่เสถียร  
     ๒. ผู้ปกครองให้ความสำคัญกับผู้เรียนน้อย ในช่วงเช็คชื่อมีนักเรียนเข้าร่วม
จำนวนมาก หลังจากนั ้นนักเรียนจะปิดกล้อง เมื ่อครูถามไม่มีการตอบรับ                  
ซึ่งพบปัญหาในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นมากกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย 
โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นมีความพร้อมเพียงร้อยละ ๕๐ นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายมีความพร้อมร้อยละ ๗๐ อีกร้อยละ ๓๐ ส่วนมากต้อง
ช่วยงานผู้ปกครอง โรงเรียนดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยการกำหนดให้ครูพบ
นักเรียนอย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง โดยครูผู้สอนแต่ละรายวิชาพบนักเรียนชั้น
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มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ในวันจันทร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ วันอังคาร เป็นต้น และ
โรงเรียนจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนการสอนออนไลน์เพิ่มเติม  

นายอโณทัย บัวขัน 
ผอ.รร.ศรีอินทราทิตย์พิทยาคม 

: ไม่มีปัญหาเรื ่องวัสดุอุปกรณ์ เนื ่องจากได้แก้ไปหาโดยการลงพื้นที ่ถึงบ้าน
นักเรียน ปัญหาที่พบคือนักเรียนไม่ให้ความสนใจการเรียนการสอนออนไลน์ 
นักเรียนบางรายเปิดหน้าจอไว้ ไม่มีผู้ปกครองควบคุม เด็กไม่ให้ความสำคัญกับ
คะแนน การวัดและการประเมินผล แต่โรงเรียนได้พบกับนักเรียนทุกคนทั้งแบบ
ออนไลน์และออนแฮนส์ เมื ่อวันที ่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ โรงเรียนได้เชิญ
คณะกรรมการสถานศึกษา ตัวแทนผู ้ปกครองและตัวแทนนักเร ียนระดับ                     
ชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ ๖ เข้าร่วมหารือ เนื ่องจากศึกษาธิการจังหวัดฯ แจ้งว่า                   
หากโรงเรียนมีมาตรการและมีความพร้อม สามารถจัดการเร ียนการสอน                    
ได้แต่จำนวนไม่เกิน ๒๐ คนต่อกลุ ่ม จึงได้เชิญผู ้มีส่วนเกี ่ยวข้องร่วมหารือ      
ปรากฏว่า ผู ้ปกครองส่วนมากอยากให้นักเรียนมาเรียนหนังสือในชั ้นเรียน 
เนื่องจากการเรียนในโรงเรียนปลอดภัยกว่า เพราะการเรียนออนไลน์นักเรียน              
จะรวมกลุ ่มกันทำงานส่งครูซึ ่งบางครั้งต้องออกไปนอกหมู่บ้าน จึงอยากให้
นักเรียนมาโรงเรียน แต่โรงเรียนต้องมีมาตรการควบคุม ซึ่งโรงเรียนได้แจ้งว่า 
หากมาโรงเรียนต้องเดินทางมาด้วยตนเองไม่มีรถรับส่ง และต้องเตรียมอาหารเอง 
ไม่มีการจำหน่ายอาหารในโรงเรียน และโรงเรียนได้สอบถามว่า ผู ้ปกครอง
สะดวกซื้อชุด Antigen Test Kit หรือ ชุดตรวจหาโปรตีนของเชื้อก่อโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ชุดละ ๒๒๐.- บาท (เป็นราคาที่สอบถามจาก
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย) หรือไม่ ซึ่งผู้ปกครองเกือบทุกคนแจ้งว่า
มีความพร้อม ซึ่งโรงเรียนจะนำความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา 
ผู ้ปกครอง และตัวแทนนักเร ียนเสนอผ่านกองการศึกษา ฯ เพื ่อเสนอต่อ
ศึกษาธิการจังหวัด ฯ ว่าสามารถจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนให้นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๕๖ คน ซึ่งแบ่งเป็น ๓ ห้อง ได้หรือไม่         

ส.อ.ชูศักดิ์ เพชรกระจ่าง 
รก.ผอ.รร.กีฬา ฯ 

: โรงเรียนกีฬา ฯ ประสบปัญหานักเรียนมีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัด โดยเฉพาะ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ที่เข้ามาใหม่ ได้จัดการเรียนการสอนเพียงไม่กี่วัน 
ทำให้การติดต่อประสานงานลำบาก ซึ่งโรงเรียนได้นิเทศครูผู ้สอนให้ปฏิบัติ                       
ให้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ซึ ่งพบว่าการเรียนการสอน
ออนไลน์ไม่ได้ผลซึ่งเป็นปัญหาระดับประเทศ จึงต้องบูรณาการหรือปรับเปลี่ยน
เนื้อหาการสอนซึ่งต้องลดเนื้อหาลงจากหลักสูตรเดิม เรื่องการประเมินมีนักเรียน
บางรายซ ึ ่ งไม ่ เข ้าร ่วมการเร ียนการสอน ซ ึ ่ งตามแนวทางการประเมิน                            
ของกระทรวงศึกษาธิการให้ประเมินผลแบบบูรณาการ คือ การนำทักษะชีวิต 
มาร่วมประเมิน ซึ่งต้องปรับปรุงต่อไป  

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายก อบจ.พิษณุโลก 

: ต้องหาวิธีการเฝ้าสังเกตให้เกิดประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น จะเป็นใบงานหรือ
เทคโนโลยีต ้องดำเน ินการทุกว ิธ ี  ปกติคร ูสอนทุกครั ้งใช ้การบันทึกเทป                       
หรือสอนสด  

ส.อ.ชูศักดิ์ เพชรกระจ่าง 
รก.ผอ.รร.กีฬา ฯ 
 

: มีหลากหลายวิธี ครูบางคนใช้ระบบ Facebook Live หรือ Google Meet                   
ซึ ่งมีทั ้งแบบสอนสดซึ ่งสามารถตอบโต้ในชั ้นเร ียนได้ และแบบอัปโหลด                           
ให้เด็กศึกษาแล้วติดตามประเมินผล  
 
 
 






